
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป   2558 
วัน จันทร% ท่ี  2  มีนาคม พ.ศ. 2558 

ณ  ห�องประชุมต�นอ�อ 1 เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 
 

ผู�เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน1ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน� ประธานสภาเทศบาล นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน�  
2 นายจํารัส   ทองคํา รองประธานสภาเทศบาล นายจํารัส   ทองคํา  
3 นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร� เลขานุการสภาฯ นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�  
4 นายสมพบ   มณีคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายสมพบ   มณีคํา  
5 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู  
6 นางอรุณรัศมี  คําภูแก1ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นางอรุณรัศมี  คําภูแก1ว  
7 นายทรงวุฒิ  แก1วสิทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายทรงวุฒิ  แก1วสิทธิ  
8 นางสมพินธุ�  กิติยศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นางสมพินธุ�  กิติยศ  
9 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา  
10 นายสมาน  พรมวิภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายสมาน  พรมวิภา  
11 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา  

 
ผู�ไม1เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน1ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

- - - - - 
 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน1ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุรพล   วงศ�วัฒนะ นายกเทศมนตรี นายสุรพล   วงศ�วัฒนะ  
2 นายจินดา  สัตนาโค รองนายกเทศมนตรี นายจินดา  สัตนาโค  
3 นายสมเกียรติ  คําใจวัง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ  คําใจวัง  
4 นายบรรจง  สมศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายบรรจง  สมศรี  
5 นายประดิษฐ�  นามลักษณ� ปลัดเทศบาล นายประดิษฐ� นามลักษณ�  
6 น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล หัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล  
7 น.ส.วราภรณ�   มโนจิตต� ผู1อํานวยการกองคลัง น.ส.วราภรณ�   มโนจิตต�  
8 นายสมพล    บ้ังเงิน ผู1อํานวยการกองชAาง นายสมพล    บ้ังเงิน  
9 นายเสรี  วังแงA ผู1อํานวยการกองการศึกษา นายเสรี  วังแงA  
10 พ.จ.อ.บุญเอ่ียม มูลสวัสด์ิ หัวหน1าฝDายงานบริหารงาน

สาธารณสุข 
นายบุญเอ่ียม มูลสวัสด์ิ  

11 นายธีระศักด์ิ  ทิพเนตร� จนท.วิเคราะห�ฯ นายธีระศักด์ิ  ทิพเนตร�  
12 ส.อ.เสกสรร ปEญญานุวัตร� นิติกร ส.อ.เสกสรร ปEญญานุวัตร�  
13 นายเพ็ชร  อูGเมืองคํา เจ1าหน1าท่ีบริหารงานทะเบียนฯ นายเพ็ชร  อูGเมืองคํา  
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
   เม่ือถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลได1นับองค�ประชุม  เม่ือเห็นวAาครบองค� 

ประชุมแล1วจึงได1เชิญประธานสภาเทศบาลเปJดประชุม 
เลขานุการสภาฯ อAานประกาศสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  

ประจําปK พ.ศ. 2558 
ประธานสภาฯ  -กลAาวเปJดประชุม 

-ขอเชิญผู1เข1ารAวมประชุมยืนไว1อาลัยให1กับนายจรัญ ปEญญาเสน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เนื่องจาก
เสียชีวิตในระหวAางกฎอัยการศึก ตามระเบียบจึงไมAมีการเลือกต้ังซAอม  
-ให1ผู1เข1ารAวมประชุมปJดเสียงเครื่องมือสื่อสาร 
-นายบัญญัติ ปEนอินทร� รองนายกเทศมนตรีฯ ติดราชการไปประชุมสัมมนาเก่ียวกับตําบลสุข
ภาวะ 
-วันท่ี 4-7 มีนาคม 2558 นายกเทศมนตรีฯ และประธานสภาฯ จะไปประชุมสัมมนา ทาง
วิชาการประจําปK 2558 ของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย ณ  จังหวัดกระบ่ี 
  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 แจ1งฐานะการเงินการคลัง ประจําเดือน มกราคม 2558 

แจ1งฐานะการเงินการคลัง ประจําเดือนมกราคม 2558  
ประธานสภาฯ  -ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด 
ผอ.กองคลัง -ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

 
(โปรดพลิก) 
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1.2 งบประมาณรายจ1ายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2558 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -ตามประกาศเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  เรื่อง  กําหนดกองหรือสAวนราชการของเทศบาล

ตําบลปDาอ1อดอนชัย  ลงวันท่ี  5  มกราคม  2558  ได1กําหนดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อมข้ึน  
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยจึงได1พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจAาย  ในปKงบประมาณ  พ.ศ.
2558  ให1กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม ดังนี้ 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
1.หมวดเงินเดือน(ฝDายประจํา)      รวม       590,500  บาท 
1.1 เงินเดือนพนักงาน       จํานวน   482,500  บาท 
1.2 เงินประจําตําแหนAง       จํานวน    14,000  บาท 
1.3 คAาจ1างพนักงานจ1าง       จํานวน     82,000  บาท 
1.4 เงินเพ่ิมตAางๆของพนักงานจ1าง                                        จํานวน     12,000  บาท 
2.หมวดคAาตอบแทน       รวม       261,000  บาท 
2.1 คAาตอบแทนผู1ปฏิบัติราชการอันเปTนประโยชน�แกA อปท.   จํานวน    210,000  บาท 
2.2 คAาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จํานวน       5,000  บาท 
2.3 เงินชAวยเหลือการศึกษาบุตร      จํานวน      10,000  บาท 
2.4 คAาเชAาบ1าน        จํานวน      36,000  บาท 
3.หมวดคAาใช1สอย       รวม        450,000  บาท 
3.1 รายจAายเพ่ือให1ได1มาซ่ึงบริการ      จํานวน      80,000  บาท 
3.2 รายจAายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ     จํานวน      15,000  บาท 
3.3 คAาใช1จAายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน      20,000  บาท 
3.4 โครงการสAงเสริมสุขภาพของประชาชน     จํานวน      30,000  บาท 
3.5 โครงการปUองกันและควบคุมโรคไข1เลือดออก    จํานวน    200,000  บาท 
3.6 โครงการอบรมให1ความรู1อาสาปศุสัตว�     จํานวน      15,000  บาท 
3.7 โครงการรณรงค�ปUองกันและควบคุมโรคสัตว�,ทําหมัน   จํานวน      60,000  บาท 
3.8 โครงการรักสุขภาพ รักษ�สิ่งแวดล1อม     จํานวน      20,000  บาท 
3.9 คAาบํารุงรักษาและซAอมแซม      จํานวน      10,000  บาท 
4.หมวดคAาวัสดุ        รวม          45,000  บาท 
4.1 วัสดุสํานักงาน       จํานวน      20,000  บาท 
4.2 วัสดุคอมพิวเตอร�         จํานวน        5,000  บาท 
4.3 วัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย�     จํานวน      20,000  บาท 
 
5.หมวดคAาครุภัณฑ�       รวม         20,000  บาท 
5.1 คAาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�     จํานวน     20,000  บาท 
6.หมวดเงินอุดหนุน       รวม        315,000  บาท 
6.1 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข     จํานวน    315,000  บาท 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,681,500  บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1.หมวดคAาใช1สอย       รวม   2,400,000  บาท 
1.1 โครงการควบคุมและลดมลพิษ              จํานวน  2,400,000  บาท 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,400,000  บาท 
 

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
1.รายจAายตามข1อผูกพัน       รวม     210,000  บาท 
1.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ     จํานวน  210,000  บาท 

รวมแผนงานงบกลาง    210,000  บาท 
รวมเปTนงบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อมท้ังสิ้น  4,291,500  บาท 

 
1.3 แจ�งบัญชีอัตราเงินเดือนและค1าตอบแทนคณะผู�บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2558 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญ ผู1อํานวยการกองคลัง  
ผู1อํานวยการกองคลัง -ด1วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสAงเสริมการปกครองท1องถ่ิน ได1ออกระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวAาด1วย เงินเดือนและคAาตอบแทนผู1บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหาร
สAวนจังหวัด เทศบาลและองค�การบริหารสAวนตําบล ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557  โดยให1ใช1บังคับต้ังแตA 
ปKงบประมาณ พ.ศ.2558 เปTนต1นไป  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ1งวAาได1ดําเนินการ
ประกาศเรื่องดังกลAาวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลAม 132 ตอนพิเศษ 13ง 
ในวันท่ี 16 มกราคม 2558 และแจ1งให1องค�กรปกครองสAวนท1องถ่ินในพ้ืนท่ีทุกแหAงทราบและถือ
ปฏิบัติตAอไป ซ่ึงมีผลทําให1อัตราเงินเดือนของคณะผู1บริหาร สมาชิกสภาของเทศบาลตําบลปDาอ1อ
ดอนชัย ซ่ึงเกณฑ�ในการคํานวณใช1เกณฑ�รายได1ของเทศบาลในงบประมาณท่ีผAานมา ท้ังนี้ไมAรวม
เงินกู1 เงินสะสมและเงินอุดหนุนท่ัวไป ใช1เปTนฐานในการคํานวณ ในสAวนของเทศบาลตําบลปDาอ1อ
ดอนชัย อยูAในเกณฑ�รายได1เกิน 25-50 ล1านบาท ทําให1บัญชีอัตราเงินเดือนของนายกเทศมนตรี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาด1วยเงินเดือนและคAาตอบแทนผู1บริหารและสมาชิกสภา
องค�การบริหารสAวนจังหวัด เทศบาล และองค�การบริหารสAวนตําบล(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557  ดังนี้ 

   
   (โปรดพลิก) 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณ ผู1อํานวยการกองคลัง 
 

1.4 การชะลอการเบิกจ1ายเงินงบประมาณท่ีตั้งจ1ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2558 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
นายกเทศมนตรีฯ -สืบเนื่องมาจากเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  ได1ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจAายประจําปK พ.ศ.2558 จํานวนท้ังสิ้น 15,750,000 บาท ปEจจุบันกรมสAงเสริมการปกครอง
ท1องถ่ินได1โอนจัดสรรงบประมาณรายจAายเงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน1าท่ี
และภารกิจถAายโอน โดยโอนจัดสรรครั้งเดียวเต็มจํานวนตามหนังสือท่ี มท 0808.2/13067-
13142  ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ทําให1งบประมาณท่ีได1รับจัดสรรตํ่ากวAาประมาณการ จํานวน 
4,300,000 บาท   ดังนั้นจึงได1ประชุมหัวหน1าสAวนราชการ ให1แตAละสAวนสรุปงบประมาณท่ีต1อง
ชะลอการเบิกจAายแล1ว จํานวนเงินท้ังสิ้น 3,168,500 บาท แยกได1ดังนี้  

  1.สํานักปลัดเทศบาล จํานวน      835,000 บาท 
  2.กองคลัง  จํานวน        20,000 บาท 
  3.กองชAาง  จํานวน   1,474,500 บาท 
  4.กองการศึกษา  จํานวน      839,000 บาท 
 ในสAวนของโครงการท่ีชะลอไว1 หากวAาได1รับการจัดสรรงบประมาณเข1ามาเพ่ิมเติม ก็จะพิจารณา

โครงการท่ีมีความจําเปTนเรAงดAวนมาดําเนินการตามลําดับความสําคัญตAอไป  สAวนโครงการตAางๆ 
ท่ีมีความจําเปTนให1ดําเนินการตAอไป ไมAวAาจะเปTนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม หรือโครงการท่ี
อยูAในห1วงของประเพณีวัฒนธรรม 

ประธานสภาฯ -หากมีข1อสงสัยโครงการในวาระท่ี 1.4  ให1สอบถามในวาระอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  

ประจําป  2557  เม่ือวัน พุธ ท่ี  26 พฤศจิกายน 2557  ณ ห�องประชุมต�นอ�อ 1 เทศบาล
ตําบล   ป�าอ�อดอนชัย 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายยุทธพงศ�  ไวยะกา  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายยุทธพงศ�  ไวยะกา -ได1ตรวจรายงานการประชุมแล1ว มีข1อแก1ไขท่ีหน1า 2  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ี

ประชุมทราบ ข1อ 5 หลักสูตรนายกเทศมนตรีฯรุAนท่ี 35 แก1ไขเปTนหลักสูตร รองนายกเทศมนตรีฯ 
รุAนท่ี 35 และได1เสนอตAอประธานสภาฯ  

ประธานสภาฯ แจ1งให1ผู1เข1ารAวมประชุมได1ทําการตรวจรายงานการประชุมอีกครั้ง และสอบถามท่ีประชุมวAาจะมี
การแก1ไขเพ่ิมเติมหรือไมA  หากไมAมีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุมกAอนลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปK 2557  เม่ือวัน พุธ ท่ี  26 
พฤศจิกายน 2557  

เลขานุการสภาฯ -มีผู1เข1ารAวมประชุม มีจํานวน 11 ทAาน 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปK 2557เม่ือ

วัน พุธ ท่ี  26 พฤศจิกายน 2557 
เลขานุการสภาฯ  -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง  
   -ไมAเห็นชอบ  ไมAมี 
   -งดออกเสียง 1 เสียง ได1แกA  (ประธานสภาฯ) 

/-8- ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค1าครุภัณฑ% สํานักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -ด1วยสํานักปลัด  เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  มีความประสงค�ท่ีจะโอนงบประมาณรายจAายใน

หมวดคAาครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  และครุภัณฑ�งานบ1านงานครัว  ซ่ึงไมAได1ต้ัง
งบประมาณไว1ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจAาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.โอนเพ่ิม (ตั้งจ1ายรายการใหม1) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดคAาครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  
คAาจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศ   จํานวน  2,500  บาท   
เพ่ือเปTนคAาจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศ  จํานวน  1  เครื่อง  ราคาตามท1องตลาด  ขนาดเส1นผAานศูนย�กลางไมAน1อย

กวAา  8  นิ้ว  พร1อมติดต้ังในห1องทํางาน  งานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ต้ังจAายจากเงินรายได1 
โอนลด 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคAาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน งบประมาณ ต้ังไว1 300,000 บาท  

งบประมาณคงเหลือ 135,433 บาท ขอโอนลด  2,500  บาท   

2.โอนเพ่ิม (ตั้งจ1ายรายการใหม1) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดคAาครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�งานบ1านงานครัว 
คAาจัดซ้ือผ1ามAานพร1อมอุปกรณ� จํานวน  7,500  บาท   
เพ่ือเปTนคAาจัดซ้ือผ1ามAานพร1อมอุปกรณ�  จํานวน  3  ชุด  ราคาตามท1องตลาด  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
1.ขนาดกว1าง  354  เซนติเมตร  สูง  210  เซนติเมตร  ราคา  3,200  บาท 
2.ขนาดกว1าง  315  เซนติเมตร  สูง  210  เซนติเมตร  ราคา  3,000  บาท   
3.ขนาดกว1าง  125  เซนติเมตร  สูง  210  เซนติเมตร  ราคา  1,300  บาท 
ต้ังจAายจากเงินรายได1 
โอนลด 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดคAาวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบ1านงานครัว  งบประมาณต้ังไว1  

70,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  50,460  บาท  ขอโอนลด  7,500  บาท   

ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองสAวนท1องถ่ิน  พ.ศ.2541  และ
ท่ีแก1ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข1อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจAายในหมวด    คAาครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งกAอสร1าง  ท่ีทําให1ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจAายเปTนรายการใหมA  เปTนอํานาจอนุมัติของ
สภาท1องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAายตามรายการดังกลAาวตAอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป 

 
  3.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค1าครุภัณฑ% กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -ด1วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม  เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  มีความประสงค�ท่ีจะโอน

งบประมาณรายจAายในหมวดคAาครุภัณฑ�  ประเภทคAาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�  ซ่ึงไมAได1
ต้ังงบประมาณไว1ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจAาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

                                                                                            /-9- โอนเพ่ิม (ต้ังจAายรายการใหมA)... 
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โอนเพ่ิม (ตั้งจ1ายรายการใหม1) 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  หมวดคAาครุภัณฑ�  ประเภทคAาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ�   จํานวน  20,000  บาท   
เพ่ือเปTนคAาบํารุงรักษาหรือซAอมแซมครุภัณฑ�  เชAน  เครื่องพAนหมอกควัน  เครื่องคอมพิวเตอร� ฯลฯ ท่ีมีราคาครั้ง

หนึ่งเกิน 5,000  บาท   
โอนลด 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดคAาครุภัณฑ�  ประเภทคAาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�  

งบประมาณต้ังไว1  135,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  129,853.30  บาท  ขอโอนลด  20,000  บาท   

ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองสAวนท1องถ่ิน  พ.ศ.2541  และ
ท่ีแก1ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข1อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจAายในหมวด    คAาครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งกAอสร1าง  ท่ีทําให1ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจAายเปTนรายการใหมA  เปTนอํานาจอนุมัติของ
สภาท1องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAายตามรายการดังกลAาวตAอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป 

 
3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค1าท่ีดินและส่ิงก1อสร�าง โครงการซ1อมสร�าง
ถนนลาดยางบ�านริมลาว หมู1ท่ี 3 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -ด1วยกองชAาง  เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  มีความประสงค�ขอโอนงบประมาณรายจAายสําหรับ

ซAอมสร1างผิวถนนลาดยางระหวAางทางเชื่อมของบ1านริมลาว  หมูAท่ี  3  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนเพ่ิม (ตั้งจ1ายรายการใหม1) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกAอสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน  หมวดคAาท่ีดินและสิ่งกAอสร1าง  ประเภทคAา

บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกAอสร1าง 
โครงการซAอมสร1างผิวถนนลาดยางบ1านริมลาว  หมูAท่ี 3  จํานวน 67,000  บาท   
เพ่ือเปTนคAาซAอมสร1างผิวถนนลาดยางเดิม  แบบ  CAPE  SEAL  ระหวAางทางเชื่อมของบ1านริมลาว  หมูAท่ี  3  ตําบล

ปDาอ1อดอนชัย  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จํานวน  2  จุด  รวมพ้ืนท่ีผิวจราจรไมAน1อยกวAา  310  ตารางเมตร 
จุดท่ี  1  ท่ีพิกัด  UTM 47 Q 581466.4  2192786.4  Datum  Line  WGS 84 
จุดท่ี  2  ท่ีพิกัด  UTM 47 Q 581609.2  2192853.8  Datum  Line  WGS 84 
ตามแบบเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย 
โอนลด 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดวัสดุ  ประเภทวัสดุกAอสร1าง 

งบประมาณต้ังไว1  804,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  777,450  บาท  ขอโอนลด  67,000  บาท  
ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองสAวนท1องถ่ิน  พ.ศ.2541  และ

ท่ีแก1ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข1อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจAายในหมวด    คAาครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งกAอสร1าง  ท่ีทําให1ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจAายเปTนรายการใหมA  เปTนอํานาจอนุมัติของ
สภาท1องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจAายตามรายการดังกลAาวตAอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป 

 
 

                                                                               /-10- 3.4 การโอนงบประมาณรายจAาย… 
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3.4 การโอนงบประมาณรายจ1ายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2558 อุดหนุนกลุ1มพัฒนาสตรี
ตําบลป�าอ�อดอนชัย 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -ด1วยกลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ได1ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  เพ่ือเปTนคAาใช1จAายในการดําเนินงาน
ปรับปรุงแหลAงจําหนAายสินค1าและผลิตภัณฑ�ชุมชน  ซ่ึงเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยไมAได1ต้ัง
งบประมาณไว1  จึงได1โอนงบประมาณรายจAายโดยอํานาจอนุมัติของผู1บริหารท1องถ่ิน ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งจ1ายรายการใหม1) 
-แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน  งานสAงเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งของชุมชน  ประเภทเงินอุดหนุน

กิจการท่ีเปTนสาธารณประโยชน�  อุดหนุนกลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย  จํานวน  30,000  บาท 
เพ่ือเปTนคAาใช1จAายตามโครงการสAงเสริมการสร1างโอกาสทางการตลาดให1แกAกลุAมพัฒนาสตรีและกลุAมอาชีพตําบลปDา

อ1อดอนชัย  
โอนลด 
-แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน งานสAงเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งของชุมชน หมวด      คAาใช1สอย  

ประเภทรายจAายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมAเข1าลักษณะรายจAายหมวดอ่ืน  โครงการสAงเสริม OTOP  งบประมาณ
ต้ังไว1  30,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  30,000 บาท  ขอโอนลด  30,000 บาท 

 
ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองสAวนท1องถ่ิน  พ.ศ.2541  และ

ท่ีแก1ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2543  ข1อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจAายตAาง ๆ ให1เปTนอํานาจอนุมัติของคณะ
ผู1บริหารท1องถ่ิน  ประกอบกับมาตรา 67 ทวิ  แหAงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) 
พ.ศ. 2552  การจAายเงินในหมวดเงินอุดหนุน และการจAายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได1เมื่อได1รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู1วAาราชการจังหวัดอนุมัติแล1ว  จึงขอรับความเห็นชอบการจAายเงินในหมวดเงินอุดหนุน
ตAอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป 

 
  3.5 การขออนุมัติกันเงินรายจ1ายหมวดค1าครุภัณฑ% 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -ด1วยเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยได1ต้ังงบประมาณรายจAายเพ่ือเปTนคAาจัดซ้ือรถฟาร�มแทรกเตอร�

และอุปกรณ�ตAอพAวง  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจAายประจําปKงบประมาณ  พ.ศ.2557  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
หมวดคAาครุภัณฑ� 
ประเภทครุภัณฑ�การเกษตร 
-คAาจัดซ้ือรถฟาร�มแทรกเตอร� จํานวน  1,100,000  บาท 
เพ่ือเปTนคAาจัดซ้ือรถฟาร�มแทรกเตอร� ชนิดขับเคลื่อน 4 ล1อ ขนาด 85 แรงม1า จํานวน  1  คัน ราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ� สํานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เปTนรถฟาร�มแทรกเตอร�ชนิดขับเคลื่อน 4 ล1อ 

                                                                                           -11- 2. ระบบเครื่องยนต�ดีเซล… 
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2. ระบบเครื่องยนต�ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร1อนด1วยน้ํา มีกําลังไมAน1อยกวAา 85  แรงม1า ท่ีความเร็วรอบ
ไมAเกิน 2,600 รอบ ตAอนาที 

3. ระบบสAงกําลัง 
(1) มีเกียร�เดินหน1าไมAน1อยกวAา 8 เกียร�และเกียร�ถอยหลังไมAน1อยกวAา 2 เกียร� 
(2) มีล็อกเพลาท1าย (Differential Lock) 
4. ระบบพวงมาลัยเปTนแบบเพาเวอร� (Power) หรือ ไฮโดรสแตติค (Hydrostatic) 
5. ระบบเบรกเปTนเบรกแบบจานแชAในน้ํามัน 
6. ระบบไฮดรอลิก 
(1) ความดันระบบไฮดรอลิกไมAน1อยกวAา 1,800 ปอนด�ตAอตารางนิ้ว 
(2) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด 
เง่ือนไขเฉพาะ 
1. มีศูนย�บริการและอะไหลAหลังการขาย ครอบคลุมพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงราย 

 2. พร1อมพAนตราสัญลักษณ�ของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ขนาดกว1าง ไมAน1อยกวAา 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อ
เต็มของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ขนาดสูงไมAน1อยกวAา 5 เซนติเมตร หรือชื่อยAอขนาดสูงไมAน1อยกวAา 7.5 เซนติเมตร 
พร1อมเลขครุภัณฑ� และข1อความ "ใช1ในราชการเทAานั้น" โดยให1พAนสีขาว เว1นแตAใช1สีขาวแล1วมองเห็นไมAชัดเจนให1ใช1สีอ่ืนแทน 
 3. ผู1เสนอราคาต1องยื่นรูปแบบ หรือ Catalog ตัวจริง ซ่ึงแสดงยี่ห1อ รุAน ระบบเครื่องยนต� และสมรรถนะของรถ
ฟาร�มแทรกเตอร� เพ่ือเปTนข1อมูลประกอบการพิจารณาอยAางครบถ1วนแกAคณะกรรมการ 
 4. ผู1เสนอราคาต1องเปTนผู1ผลิตและจําหนAาย หรือตัวแทนจําหนAายโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงพร1อมเอกสารการ
เสนอราคา 
 5. ผู1ขายต1องรับผิดชอบคAาใช1จAายเก่ียวกับการจดทะเบียนหรือคAาใช1จAายอ่ืนใดอันเก่ียวข1องกับการดําเนินการ
จนกระท่ังสAงมอบรถให1กับผู1ซ้ือเรียบร1อย 

-คAาจัดซ้ืออุปกรณ�ตAอพAวงรถฟาร�มแทรกเตอร� จํานวน  215,000  บาท 
เพ่ือเปTนคAาจัดซ้ืออุปกรณ�ตAอพAวงรถฟาร�มแทรกเตอร� จํานวน 3 ชุด ราคาตามท1องตลาด ดังนี้ 
1. ใบมีดดันดิน จํานวน  70,000  บาท  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - มีความกว1างและความยาวของใบมีดไมAน1อยกวAา 500 x 2,000 มิลลิเมตร 
 - ความสูงจากพ้ืนถึงปากใบมีด(เม่ือยกสูงสุด) ไมAน1อยกวAา 400 มิลลิเมตร 
 - ระบบควบคุมตําแหนAงใบมีด ไฮดรอลิก แบบสองทาง 
 2. ผานพรวน จํานวน  65,000  บาท  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - มีขนาดไมAน1อยกวAา 1,800 x 2,400 x 1,300 มิลลิเมตร 

- ขนาดจานไมAน1อยกวAา 25 นิ้ว 
 - จํานวนจาน ไมAน1อยกวAา 7 ใบ 
 3. ชุดตัดหญ1า จํานวน  80,000  บาท  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - ขนาดใบมีดไมAน1อยกวAา 12 x 70 x 430 มิลลิเมตร 
 - จํานวนใบมีด ไมAน1อยกวAา 2 ใบ 
 รวมเปTนเงินท้ังสิ้น  1,315,000  บาท 

 
ท้ังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาด1วยการรับเงิน การเบิกจAายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค�กรปกครองสAวนท1องถ่ิน พ.ศ. 2547  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2548  ข1อ  59  ในกรณีท่ีมี 
                                                                      /-12-รายจAายหมวดคAาครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งกAอสร1าง… 
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รายจAายหมวดคAาครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งกAอสร1าง ยังมิได1กAอหนี้ผูกพัน แตAมีความจําเปTนจะต1องใช1จAายเงินนั้นตAอไปอีก 
ให1องค�กรปกครองสAวนท1องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตAอสภาท1องถ่ินได1อีกไมAเกินระยะเวลาหนึ่งปK 

หากองค�กรปกครองสAวนท1องถ่ินยังมิได1ดําเนินการกAอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ให1ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จAายเงินได1ไมAเกินอีกหนึ่งปKตAอสภาท1องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปTนต1องแก1ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลAาวท่ีทําให1 ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกAอสร1าง ให1ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจAายเงินได1ไมA
เกินอีกหนึ่งปKตAอสภาท1องถ่ินแล1วแตAกรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจAายเงินแล1ว หากไมAได1ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจAายจาก
เงินดังกลAาว ให1เงินจํานวนนั้นตกเปTนเงินสะสม 

 
3.6 การกําหนดวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2,3,4 ประจําป  พ.ศ.2558 
และสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป  พ.ศ.2559 

ประธานสภาฯ -ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1กําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําปK พ.ศ.2558 เม่ือคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2557 ได1กําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ต้ังแตAวันท่ี 1 กุมภาพันธ� – 2 มีนาคม 
2558 มีกําหนดไมAเกิน 30 วัน นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ท่ี 24 มาตรา 25 แหAง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 รวมแก1ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 และข1อ 20 ข1อ 21 
ข1อ 22 แหAงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยข1อบังคับการประชุมสภาท1องถ่ิน พ.ศ.2557  จึง 
เสนอกําหนดสมัยสามัญ ประจําปK พ.ศ.2558 และ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปK พ.ศ.2559 

      -สมัยสามัญ ประจําปK 2558   
สมัยท่ี 2 กําหนดวันท่ี 1-30 พฤษภาคม 2558 ระยะเวลา 30 วัน 
สมัยท่ี 3 กําหนดวันท่ี 1-30 สิงหาคม 2558  ระยะเวลา 30 วัน 
สมัยท่ี 4 กําหนดวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2558  ระยะเวลา 30 วัน 

  -สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปK พ.ศ.2559 
  กําหนดวันท่ี 1 กุมภาพันธ� – 1 มีนาคม 2559  ระยะเวลา 30 วัน  

นายจํารัส ทองคํา -หารือวาระท่ี 3.1-3.5 จริงๆแล1วต1องขอมติ เพ่ือท่ีจะให1เจ1าหน1าท่ีผู1เก่ียวข1องไปดําเนินการในการ
โอนงบประมาณ หรือวAากันเงิน  ในวาระท่ี 3.1-3.5 ขอให1ทAานประธานสภาฯ ได1ขอมติในท่ี
ประชุมด1วย 

ประธานสภาฯ -จะขอมติในคราวเดียว ในวาระท่ี 3.1-3.5 ตามข1อเสนอของรองประธานสภาฯ ในโอกาสนี้ขอให1
ผู1เข1ารAวมประชุมได1อภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเปTนหัวข1อตามลําดับ 

เลขานุการสภาฯ -ขอทราบรายละเอียด ข1อ 3.4 การโอนงบประมาณรายจAายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2558 
อุดหนุนกลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย วAาจะนํางบประมาณไปดําเนินการสAวนไหน ตรงไหน 
อยAางไร 

ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -สืบเนื่องจากวAาปEจจุบันทางตําบลปDาอ1อดอนชัยได1มอบหมายให1กลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอน

ชัย เข1าไปบริหารจัดการในสAวนของอาคารสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�
จังหวัดเชียงราย โดยได1ไปหารือกับผู1อํานวยการโรงเรียนเชียงรายปEญญานุกูล ในการขอใช1พ้ืนท่ี
บริเวณหน1าอาคารสํานักงานพัฒนาสังคมฯ และผู1อํานวยการโรงเรียนเชียงรายปEญญานุกูล ได1แบAง 
พ้ืนท่ีให1ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีท่ีโรงเรียนเชียงรายปEญญานุกูลวางจําหนAายสินค1า  

               /-13- เพ่ือให1กลุAมพัฒนาสตรี... 
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เพ่ือให1กลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1ใช1พ้ืนท่ีเพ่ือวางจําหนAายสินค1า OTOP ของตําบล-
ปDาอ1อดอนชัย  เนื่องจากทางกลุAมพัฒนาสตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย ยังไมAมีโต�ะวางสินค1า จึงให1กอง
ชAางได1ประมาณการ ซ่ึงใช1งบประมาณ ประมาณ 30,000 บาท จึงอุดหนุนให1กับกลุAมพัฒนาสตรีฯ 
ซ่ึงกลุAมพัฒนาสตรีฯ ได1มีหนังสือรับรองในการจัดต้ังกลุAมเรียบร1อยแล1ว  

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯทAานใดจะสอบถาม อภิปรายเพ่ิมเติม 
นายสมพบ มณีคํา -สอบถาม วาระท่ี 3.5 การขออนุมัติกันเงินรายจAายหมวดคAาครุภัณฑ�  วAาได1เคยประชุมสภาและ

กันเงินรายจAายไว1ครั้งหนึ่งแล1ว  ซ่ึงเทศบาลได1ดําเนินการเปJดซองไปแล1ว ไมAทราบวAาติดขัดในเรื่อง
ใด ในสAวนไหน และการกันเงินสามารถขอกันได1ก่ีครั้ง 

ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได1ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -สืบเนื่องมาจาก ตามประกาศการจัดซ้ือรถแทรกเตอร� ตามมติของคณะกรรมการเปJดซอง จะได1

รถแทรกเตอร� ท่ีเสนอราคาตํ่าสุด  ซ่ึงแตAละบริษัทได1เสนอราคา  ดังนี้ 
  1.ยี่ห1อ โปรตอน  จากประเทศจีน  เสนอราคา 1,140,000 บาท 
  2. ยี่ห1อไคโอติ  จากประเทศเกาหลี  เสนอราคา 1,249,000 บาท 
  3. ยี่ห1อคูโบต1า  เสนอราคา  1,300,000 บาท 
 ตามท่ีคณะกรรมการเปJดซองได1เสนอมา  นายกเทศมนตรีฯ จึงยังไมAอนุมัติให1จัดซ้ือเนื่องจาก

ต1องการรถท่ีมีคุณภาพ  ขณะนี้ได1ดําเนินการเรียกตัวแทนจําหนAายแตAละยี่ห1อมาสอบถามในเรื่อง
คุณลักษณะเพ่ิมเติม ท้ังศูนย�บริการ อะไหลA การบริการหลังการขายและการจัดจําหนAายของรถ
แตAละยี่ห1อวAาได1จําหนAายให1กับหนAวยงานราชการ เอกชนรายใดบ1าง ยี่ห1อละ 3 ราย และขณะนี้ได1
ทําหนังสือขอรายละเอียดเพ่ิมเติมกับหนAวยงานท่ีได1จัดซ้ือรถแทรกเตอร�แตAละยี่ห1อไป  ท่ีลAาช1าคือ 
อยูAในระหวAางการรวบรวมเอกสารเพ่ือท่ีจะมายืนยันวAาทําไมเราไมAพิจารณาราคาท่ีเสนอตํ่าสุด 

 -การกันเงินได1ก่ีครั้งขออนุญาตให1ปลัดเทศบาล เปTนผู1ชี้แจง 
ปลัดเทศบาล -ในการกันเงินครั้งนี้ เปTนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยการรับเงิน การเบิกจAายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองสAวนท1องถ่ิน พ.ศ.2547 และ
ท่ีแก1ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548 ข1อ 59  ในการกันเงินครั้งนี้ ขอกันไปอีก 1 ปK กันไปถึง 
เดือนมีนาคม 2559 เพราะฉะนั้นกAอนท่ีทAานนายกเทศมนตรีฯ ได1ชี้แจงรายละเอียดไป อยูAใน
ระหวAางการรวบรวมเอกสาร ทุกสิ่งอยAางต1องใช1หลักฐานชี้แจง เพราะฉะนั้นต1องมีเวลาให1กับ
หนAวยงานท่ีเก่ียวข1องได1แจ1งเรื่องมา จึงขอกันเงินไว1อีกปK 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯทAานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
นายจินดา สัตนาโค -ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดซ้ือรถฟาร�มแทรกเตอร� เนื่องจากวAางบประมาณท่ีจะนํามาจัดซ้ือเปTน

งบประมาณของประชาชนตําบลปDาอ1อดอนชัย เรามีประสบการณ�เก่ียวกับเรื่องการประกาศ มี
การเสนอราคาในเวลาตAอมา เก่ียวกับโครงการตAางๆ ท่ีผAานมาโดยเฉพาะอยAางยิ่งถนนสายหน1า
เทศบาล ซ่ึงเราประกาศให1ผู1รับเหมามาเสนอราคาหรือในกระบวนการท้ังหมดท่ีกระทํากัน แล1วได1
ผู1รับเหมาในราคาถูกท่ีสุด ฝDายบริหารต1องแบกรับคําครหาหรือคําท่ีชาวบ1านบAนเดือดร1อน มาเปTน
เวลานานเกือบ 7-8 เดือน กวAาท่ีผู1รับเหมาจะมาดําเนินการ  ในคราวนี้ก็เชAนกันงบประมาณท่ีจะ
ใช1ก็ไมAน1อย  หมายถึงชาวบ1านต1องได1รับประโยชน�สูงสุด  เพราะฉะนั้นการเสนอราคา ท่ีท้ังสาม
บริษัทได1เสนอมา แตAมีบริษัทหนึ่งท่ีเราจะต1องตรวจสอบให1ได1ในคุณภาพ คุณลักษณะ ในสAวนของ
เครื่องจักรกลท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ จึงต1องพิจารณาให1รอบครอบอยAางท่ีสุด เม่ือซ้ือมาแล1วต1องได1ของดี 
ประชาชนรับได1 ไมAใชAวAาซ้ือมาแล1วกลายเปTนอนุสาวรีย�ให1ประชาชนมาดAาวAาในภายหลัง เปTนสิ่งท่ี 
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ทุกคนไมAปรารถนาและไมAต1องการ เพราะวAาการอนุมัติเงินต1องผAานสภาฯ สAวนของแนวทางและ
แนวคิดก็เปTนกระบวนการ ซ่ึงเราก็ต1องดูแลประชาชนในตําบลปDาอ1อดอนชัย ในการพัฒนาตAางๆ  
จึงขอนําเรียน 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณนายจินดา สัตนาโค 
 -มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะสอบถาม 
นางสมพินธุ� กิติยศ -สอบถามเรื่องการจัดซ้ือรถฟาร�มแทรกเตอร� ราคาล1านกวAาบาท กAอนท่ีเราจะจัดซ้ือเราต1องรู1

ข1อมูลกAอนวAาการซ้ือของแตAละอยAาง ข1อมูลต1องรู1วAาสิ่งของนั้นมีข1อดี ข1อเสียอยAางไร การใช1งาน
เปTนอยAางไร อีกอยAางหนึ่งการซ้ือรถการใช1งานก็เยอะเราต1องรู1วAาสิ่งไหนดี สิ่งไหนไมAดีอยAางไร เสีย
อยAางไร กAอนซ้ือข1อมูลเราต1องรู1กAอนวAา การใช1งานแตAละอยAาง อุปกรณ�ก็เยอะ ศูนย�บริการอยูAท่ี
ไหน เราต1องการศูนย�บริการจริงๆ แล1วการซ้ือ ซ้ืออะไรก็ได1 แตAการบริการหลังการขายและเวลา
ซAอมการซAอมมีปEญหาภายหลัง อีกอยAางหนึ่งมามีปEญหาและลAาช1าในตอนนี้ไมAคอยดีเทAาไหรA 

ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -สําหรับการประกาศ จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ� ต1องประกาศเปTนการประชาสัมพันธ�ท่ัวไป ไมAสามารถ

จะไปเฉพาะเจาะจงได1 จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑ� ซ่ึงรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบตามวาระ
การประชุม ซ่ึงแตAละบริษัทท่ีเสนอมานั้นมีคุณสมบัติครบถ1วน จริงๆแล1วมีบริษัทมายื่นราคา 4 
บริษัท แตAมีบริษัทหนึ่งเอกสารไมAครบจึงตกไป ตามระเบียบของราชการให1จัดซ้ือกับบริษัทท่ีเสนอ
ราคาตํ่าสุดประมาณนั้น  

ประธานสภาฯ -ขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ 
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว    -ในวาระท่ี 3.5 ในเม่ือฝDายสภาฯ ได1อนุมัติไปแล1วและมีผู1ประมูล แตAปฏิเสธผู1ประมูลไมAวAาด1วย

เหตุผลใด จะมีผลตAอสภาฯหรือผู1บริหาร หรือไมA ตามระเบียบของทางราชการ   
นายกเทศมนตรีฯ -ไมAมีผลตAอสภาฯ หรือคณะกรรมการเปJดซอง ผู1บริหารเปTนผู1รับผิดชอบแตAเพียงผู1เดียว  ต1อง

ชี้แจงให1ได1วAาทําไมAถึงไมAเอา ทําไมถึงเอา 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯทAานใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม  
นายไพฑูรย� สุวรรณทา -มีเรื่องเลAาให1ฟEงวAา เม่ือสองอาทิตย�ท่ีผAานมาเพ่ือนเลAาให1ฟEงวAามีรถเกGงยี่ห1อโปรตรอน  มีผู1หญิงขับ

รถจะไปสAงหลานท่ีโรงเรียน ระหวAางทางรถดับ จึงสตาร�ดใหมAเกิดไฟลุกไหม1ท้ังคัน 
ประธานสภาฯ -มีทAานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หากไมAมีจะขอมติเห็นชอบ ในวาระท่ี 3.1 - 3.5 
 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข1อ 3.1-3.5  
 มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
   -ไมAเห็นชอบ  ไมAมี 
   -งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ -ขอมติเห็นชอบ วาระท่ี 3.6  การกําหนดวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 

2,3,4 ประจําปK พ.ศ.2558 และสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปK พ.ศ.2559 
 
เลขานุการสภาฯ -เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข1อ 3.6   
 มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
   -ไมAเห็นชอบ  ไมAมี 
   -งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
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 3.7 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย จํานวน 2 ท1าน เพ่ือแต1งตั้ง
เปHนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอรายชื่อและผู1รับรองจํานวน 2 ทAาน 
นายสมพบ มณีคํา -เสนอนายจํารัส ทองคํา 
นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ -รับรอง นายจํารัส ทองคํา 
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว -รับรอง นายจํารัส ทองคํา 
นายไพฑูรย� สุวรรณทา -เสนอนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว 
นายยุทธพงศ� ไวยะกา -รับรองนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว 
นายสมาน พรมวิภา -รับรองนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว 
ประธานสภาฯ -สรุปคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 2 ทAาน ประกอบด1วย  

1. นายจํารัส ทองคํา   
2. นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว 
 

3.8 ขอความเห็นชอบในการส1งมอบ-รับมอบ ทรัพย%สินการจัดตั้งระบบอบแห�งพลังงาน
แสงอาทิตย%แบบเรือนกระจก เพ่ือส1งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคเหนือ จํานวน 1 ระบบ ไว�
เพ่ือเปHนทรัพย%สินทางราชการของเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 

นายกเทศมนตรีฯ  -ระบบอบแห1งพลังงานแสงอาทิตย�แบบเรือนกระจก ต้ังอยูAบ1านเลขท่ี 162 หมูA 9 ต.ปDาอ1อดอนชัย  
นายสมทรง ปEญญาดี ใช1ประโยชน�สําหรับกลุAมข1าวแตGนแฟนตาซี สามารถใช1อบแห1งวัสดุทางการ
เกษตรได1หลายชนิด แตAระบบดังกลAาวกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน ได1ทําเรื่อง
สAงมอบ-รับมอบ ให1กับเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยได1ดูแลรักษา ซ่ึงการสAงมอบ-รับมอบดังกลAาว
ต1องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ จึงขอนําเรียนให1สภาฯ ได1พิจารณาเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ -เก่ียวกับข1อ 3.8 ขอความเห็นชอบในการสAงมอบ-รับมอบทรัพย�สินการจัดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตย� เปTนงบประมาณของหนAวยงานอ่ืนจะต1องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาฯวAาจะ
มอบให1เปTนทรัพย�สินของเทศบาล ตAอไปก็จะเปTนภารกิจของเราเก่ียวกับการซAอมบํารุง หากมีการ
เสียหาย หากท่ีประชุมสภาฯยอมรับจะเข1าขAายในประเด็นงบประมาณในการซAอมบํารุงรักษา คง
จะกระทบกับงบประมาณเล็กน1อย  

นายจํารัส ทองคํา -มีสมาชิกสภาฯ ยังข1องใจ กรณีท่ีเราจะรับมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย� จริงๆแล1วระบบดีมาก 
สําหรับกลุAมวิสาหกิจบ1านหนองหม1อ แตAประเด็นมีอยูAวAากรณีหากมีการซAอมบํารุงในโอกาสตAอไป 
คาดวAาต1องมีเสียหายบ1าง แล1วก็เปTนทรัพย�สินถาวรจะย1ายไปไหนไมAได1แล1ว อยากสอบถามวAาเวลา
ซAอมแซม กรณีท่ีดินเปTนของเอกชน เราจะไปซAอมได1หรือไมAอยAางไร อยAางกรณีศูนย�เด็กเล็กท้ังท่ีไป
ต้ังอยูAในโรงเรียน ก็ยังมีเง่ือนไปอะไรเยอะแยะท่ีจะไปดําเนินการ กรณีนี้พ้ืนท่ีเปTนของเอกชน มีพ่ี
น1องสมาชิกได1สอบถาม อยากให1ปลัดเทศบาลได1ชี้แจง แล1วถือปฏิบัติตรงนี้เลยวAาได1หรือไมAได1
อยAางไร กรณีเกิดมีปEญหาต1องใช1มติหรือวAาใช1คํายืนยันจากท่ีประชุมได1ยืนยันวAาได1หรือไมAได1
อยAางไร กรณีมีปEญหาทAานต1องรับผิดชอบ เพราะวAาทางสภาฯได1สอบถามแล1ววAากรณีอยAางนี้ได1
หรือไมAได1อยAางไร เพ่ือไมAให1เกิดปEญหาในภายหลัง 

ประธานสภาฯ -สอบถามไปยังปลัดเทศบาล วAาครุภัณฑ�เปTนของหลวงแตAไปต้ังอยูAในพ้ืนท่ีของเอกชน ซ่ึงเข1ากับ
นายจํารัส ทองคํา วAาจริงๆแล1วถ1าอยูAในท่ีสาธารณประโยชน�จะผิดระเบียบหรือไมA 
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ปลัดเทศบาล -ในสAวนของโครงการพลังงานทดแทนแบบระบบอบแห1งพลังงานแสงอาทิตย�แบบเรือนกระจก                       
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เปTนผู1ดําเนินการให1กับกลุAมวิสาหกิจชุมชนบ1านหนองหม1อ 
เพราะฉะนั้นการคัดเลือกเปTนเรื่องของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ แตAพอดีในเม่ือเขาถAายโอนมา
ให1 คือเขาเห็นวAากลุAมดังกลAาวอยูAในบ1านหนองหม1อ พ้ืนท่ีตําบลปDาอ1อดอนชัย ข้ึนอยูAกับท1องถ่ิน 
เพราะฉะนั้นการจะมอบให1กับกลุAมเลยไมAทราบวAาระเบียบจะรองรับขนาดไหน แตAมองวAาเขา
ต1องการให1ท1องถ่ินไปซAอมบํารุงกรณีเกิดความเสียหาย ตรงนี้เปTนดุลยพินิจของท่ีประชุมสภาฯใน
ฐานะตัวแทนของประชาชน มีตัวอยAาง เชAน กรณีเอกชน จะยกรถ/ครุภัณฑ�บางสิ่งบางอยAางให1 
เขาบอกวAาท่ีประชุมสภาฯต1องพิจารณาวAารับมาแล1วจะเปTนภาระกับองค�กรปกครองสAวนท1องถ่ิน
หรือไมA หากไมAรับมอบซ่ึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ได1ตัดโอนมาแล1วต้ังแตAปK พ.ศ.2557  
เพราะฉะนั้นเหมือนกับวAาทรัพย�สินได1ลอยออกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯเหลือแตAวAาจะเอา
หรือไมAเอา แตAในการซAอมบํารุง เม่ือท่ีประชุมสภาฯตัดสินใจรับมอบแล1ว ก็ต1องซAอมได1เพราะวAา
เปTนทรัพย�สินของเทศบาล ไมAเหมือนกับศูนย�เด็กเล็ก มันเปJดอยูAในโรงเรียน ถ1าเราใช1เงินของเรา
สร1างมาต้ังแตAต1นถึงจะซAอมได1 ยกเว1นวAารับมอบแล1วตัดออกไปให1กับกลุAมอีกรอบ ก็ต1องจําหนAาย
ด1วยระเบียบพัสดุเหมือนกัน  ตรงนี้ก็เปTนดุลยพินิจของสมาชิกสภาฯ วAาจะรับหรือไมAรับ กรม
พลังงานตัดมาให1เทศบาลฯเรียบร1อยและเชิญคนของเราไปรับเรียบร1อย เขาอ1างในเรื่องของ พรบ.
แผนข้ันตอนการกระจายอํานาจมาสูAท1องถ่ิน 

ประธานสภาฯ -สอบถามเพ่ิมเติมกรณีของเตาชีวมวล นายบัญญัติ  จอมใจ  โอนให1เทศบาลเสร็จหรือยัง สมมุติวAา
ให1เทศบาลดูแลรักษา เวลาผลิตไมAใชAวAาเปTนของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย โดยนายเจ1าของไปเลย 
บํารุงรักษาซAอมแซม เม่ือสมัยท่ีผAานมาโรงเรือนก็ใช1งบประมาณของเทศบาลฯ  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีฯ ได1ตอบคําถามกรณีของเตาชีวมวล นายบัญญัติ จอมใจ  

ปลัดเทศบาล -เตาชีวมวล คาบเก่ียวขณะโอนย1ายเข1ามาใหมAๆ ไมAรู1วAาท่ีมาท่ีไปอยAางไร แตAวAาถ1าเปTนโครงการ
ของเทศบาลก็ซAอมได1 แตAวAาการผลิตวAาผลิตโดยใครไมAทราบ เพราะวAาเปTนโครงการของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯท่ีมีนายสมศักด์ิ ดอนชัย  อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย 
ชักนํามา  ถ1าเปTนงบประมาณของเราหรืองบประมาณท่ีถAายโอนแล1วท่ีประชุมสภาฯมีมติรับแล1ว 
เทศบาลฯก็สามารถซAอมได1 ยกเว1นวAาจําหนAายด1วยระเบียบพัสดุแทงจําหนAายเปTนสมบัติของกลุAม
อีกรอบ จะตามไมAได1เทAานั้นเอง ขออนุญาตเอAยไปถึงครุภัณฑ�ของ สปสช.จะมีโน�ตบุ�ค  กองทุน 
สปสช.แยกตAางหากจากเทศบาลฯ รับเงินจาก สปสช.จังหวดัเชียงใหมAกับเงินสมทบของเทศบาล 
แยกเปTนนิติบุคคลอีกตAางหาก แตAเขามองวAา สปสช.จะต1องรับภาระในเรื่องของการซAอมบํารุง 
หากจะต1องมาโอนให1เทศบาลฯ และเทศบาลฯรับไว1ตAอไปในเรื่องของการซAอมแซมบํารุงรักษา ก็
ต1องใช1เงินของเทศบาลได1 แตAหากท่ีประชุมสภาฯไมAรับก็ต1องใช1เงินของกองทุน สปสช. 

ผู1อํานวยการกองคลัง -ขออนุญาตนําเรียนเก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด1วยการพัสดุของหนAวยการบริหาร
ราชการสAวนท1องถ่ิน กรณีผู1อุทิศพัสดุให1แกAเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวAาด1วยการพัสดุของหนAวยการบริหารราชการสAวนท1องถ่ิน พ.ศ.2535 แก1ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 9)พ.ศ.2553 ข1อ 9 ในกรณีท่ีมีผู1อุทิศพัสดุให1เปTนกรรมสิทธิ์แกAหนAวยการบริหาร
ราชการสAวนท1องถ่ิน หรือให1สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให1เปTนผู1ดูแลพัสดุนั้น ถ1าการกระทํา
ดังกลAาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หนAวยการบริหารราชการสAวนท1องถ่ินจะรับเอาพัสดุนั้นๆ 
ตAอเม่ือได1รับความเห็นขอบจากสภาหนAวยการบริหารราชการสAวนท1องถ่ินนั้น 
กรณีของถนนหรือครุภัณฑ�  ถนนประชาชนใช1ประโยชน�รAวมกัน  ยกตัวอยAาง มีบริษัทพยัคฆ� ขนสAง 
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อุทิศถนนทางเข1าบ1านสันมะหลอด หมูAท่ี 2 ให1เปTนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ซ่ึงประชาชนใช1
ประโยชน�รAวมกัน กรณีนี้ใช1งบประมาณของเทศบาลไปซAอมแซมบํารุงรักษา เทศบาลฯสามารถรับ
ได1ซ่ึงเปTนภาระตAอเนื่อง แตAในกรณีของระบบอบพลังงานแสงอาทิตย� ซ่ึงไปต้ังบนท่ีดินของราษฎร
ถ1าเกิดมีการซAอมแซมเสียหาย จะต1องผAานความเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือนํางบประมาณไป
ซAอมแซม ท่ีจะเปTนภาระติดเนื่องและเปTนภาระผูกพัน ซ่ึงต1องใช1งบประมาณในการซAอมแซมซ่ึง
เปTนของเอกชน ในกรณีนี้ท่ีจะมีปEญหาวAาเราสามารถใช1งบประมาณของเราไปซAอมได1หรือไมA
อยAางไร 

นายจํารัส ทองคํา -อยากชี้ประเด็นวAาระบบพลังงานแสงอาทิตย� กAอนท่ีจะเข1าประชุมสภาฯได1ไปพูดคุยกับเจ1าของ
พ้ืนท่ี นายสมทรง ปEญญาดี เจ1าของยังไมAแนAใจวAารับหรือไมAรับดี  ในความเห็นสAวนตัวได1พูดคุยกับ
นายสมทรง ปEญญาดีวAาจริงๆแล1วถ1าหากเราไมAผูกมัดกับเทศบาลฯ การบริหารจัดการของกลุAมก็
งAายข้ึน เพราะวAาอยAางน1อยก็บริหารจัดการกันเองในสAวนของกลุAม โดยไมAต1องมีภาระผูกพันกับ
เทศบาลฯซ่ึงเปTนระบบราชการ จะซAอมได1หรือไมAได1ก็ยังไมAรู1 พ่ึงจะมาถกกัน อยากให1วาระนี้ยังไมA
ลงมติ รองให1ตกผลึกจริงๆกAอน 

ปลัดเทศบาล -เสนอความเห็นวAา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯได1ตัดโอนมาให1เทศบาล เหลือแตAนายกเทศมนตรีฯ 
ลงนามแล1วสAงกลับไป การตัดโอนก็จะชอบด1วยกฎหมาย เปTนไปได1หรือไมA  หลายทAานอาจจะกังวล
เรื่องงบประมาณในการซAอมบํารุง  ถ1าหากวAาเรารับแล1วใช1มติท่ีประชุมสภาฯ หรือต้ังคณะกรรมการ
ข้ึนมา ตัดโอนให1กับกลุAม  แตAถ1าเราไมAรับข้ึนมา ก็จะคาอยูAอยAางนี้ จะเปTนภาระให1กับทางประชาชน
ใครจะเปTนผู1มีอํานาจสูงสุดในการท่ีจะตัดสินใจปEญหาตรงนี้ จริงๆแล1วคือกลุAมนั่นแหละเปTนผู1
ตัดสินใจ แตAวAาในระบบมันเดินไมAได1เทAานั้นเอง 

ประธานสภาฯ -มีความคิดเหมือนกับนายจํารัส ทองคํา เสนอมา จริงๆแล1วงบประมาณของเราก็ยังถูกตัด อยากให1
นําไปพิจารณาในสมัยประชุมสภาครั้งตAอไป 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ-อยากให1หารือนอกรอบกAอนระหวAางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กลุAมวิสาหกิจชุมชนและเทศบาลฯ 
 แล1วคAอยนําไปพิจารณาในสมัยประชุมสภาครั้งตAอไป 
นางสมพินธุ� กิติยศ -เตาอบพลังงานแสงอาทิตย� จริงๆแล1วเปTนสิ่งท่ีดี แตAวAาถ1าให1เทศบาลฯเปTนผู1รับผิดชอบคAาซAอมแซมมี

ปEญหาแนAนอน เพราะวAาเตาอบอยูAหมูAท่ี 9 ใช1อบข1าวแตGน แตAหมูAท่ี 18 ก็มีข1าวแตGน การอบก็อบได1
หลายอยAางหมูAอ่ืนก็ต1องการใช1เหมือนกันและอีกอยAางการโอนอุปกรณ�ท่ีให1แตAละหมูAบ1าน ตัวอยAางเชAน 
จักรเย็บผ1า เครื่องทําขนม ยกให1เปTนกรรมสิทธิ์ของกลุAมไปเลย และไมAต1องรับผิดชอบคAาซAอมแซม 
ยังคงเปTนของหลวงแตAขายไมAได1  แตAถ1าให1เทศบาลฯไปรับผิดชอบคAาซAอมหมูAอ่ืนก็ต1องการใช1เหมือนกัน 
เพราะวAาเปTนของหลวง 

ประธานสภาฯ -วาระท่ี 3.8 ขอความเห็นชอบในการสAงมอบ-รับมอบ ทรัพย�สินการจัดต้ังระบบอบแห1งพลังงาน
แสงอาทิตย�แบบเรือนกระจก เพ่ือสAงเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคเหนือ จํานวน 1 ระบบ ไว1เพ่ือ
เปTนทรัพย�สินทางราชการของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย คงจะยกไปพิจาณาในสมัยประชุมครั้ง
ตAอไป 
 
3.9 ขอความเห็นชอบ หจก.เชียงรายเทคโนคอม บริจาคครุภัณฑ%คอมพิวเตอร%(เครื่องพิมพ%ดีด
เลเซอร%) จํานวน 1 เครื่อง ให�กับเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 

ประธานสภาฯ  -ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
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นายกเทศมนตรีฯ  -ตามท่ีเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1รับแจ1งจาก หจก.เชียงรายเทคโนคอม วAามีความประสงค� 
มอบเครื่องใช1สํานักงานเปTนเครื่องพิมพ�เลเซอร�ขาวดํา Multifunction  ยี่ห1อ Brothor รุAน MFC-
7470D ราคา 6,490 บาท(หกพันสี่ร1อยเก1าสิบบาทถ1วน) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให1เทศบาลได1
นําไปใช1ประโยชน�ในสํานักงานตAอไป 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาด1วยการพัสดุของหนAวยการบริหารราชการสAวน
ท1องถ่ิน พ.ศ.2535 แก1ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 ข1อ 9 ในกรณีท่ีมีผู1อุทิศพัสดุให1เปTน
กรรมสิทธิ์แกAหนAวยการบริหารราชการสAวนท1องถ่ิน หรือให1สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให1เปTน
ผู1ดูแลพัสดุนั้น ถ1าการกระทําดังกลAาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หนAวยการบริหารราชการสAวน
ท1องถ่ินจะรับเอาพัสดุนั้นๆ ตAอเม่ือได1รับความเห็นชอบจากสภาหนAวยการบริหารราชการสAวน
ท1องถ่ินนั้น 
ดังนั้น จึงขอให1สภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1พิจารณาให1ความเห็นชอบตAอไป 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมA หากไมAมีจะขอมติท่ีประชุม 
เลขานุการสภาฯ  -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
     -ไมAเห็นชอบ ไมAมี 
     -งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
 
   3.10 ขอความเห็นชอบ การย�ายสถานท่ีตั้งท่ีว1าการอําเภอเมืองเชียงราย 
ประธานสภาฯ  -ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -มีหนังสือจากอําเภอเมืองเชียงราย เรื่องขอความเห็นชอบการย1ายสถานท่ีตั้งท่ีวAาการอําเภอเมือง

เชียงราย ด1วยอําเภอเมืองเชียงราย ได1ขอรับการสนับสนุนงบประมาณคAากAอสร1างอาคารท่ีวAาการ
อําเภอเมืองเชียงรายแหAงใหมA จากกรมการปกครอง เนื่องจากประสบปEญหาความคับแคบของ
อาคารสถานท่ีการจราจรและสถานท่ีจอดรถ ประกอบกับท่ีต้ังปEจจุบันอยูAใจกลางเมืองท่ีมีความ
แออัด ประชาชนไมAได1รับความสะดวกในการติดตAอราชการ จึงมีความจําเปTนย1ายอาคารท่ีวAาการ
อําเภอและหนAวยงานราชการตAางๆ ไปสถานท่ีแหAงใหมA ณ บริเวณศูนย�ราชการจังหวัดเชียงราย 
(บ1านฝE�งหม่ิน)  หมูAท่ี 6 ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย ซ่ึงเปTนพ้ืนท่ีกว1างขวางและปEจจุบันมี
การกAอสร1างถนนวงแหวนเชื่อมตAอมาถึงประชาชนสามารถเดินทางมาติดตAอราชการได1สะดวก 

  เนื่องจากการย1ายสถานท่ีกAอสร1างอาคารท่ีวAาการอําเภอเมืองเชียงรายไปกAอสร1าง ณ 
บริเวณศูนย�ราชการจังหวัดเชียงราย(บ1านฝE�งหม่ิน) หมูAท่ี 6 ต.ริมกก อําเภอเมืองเชียงราย เปTนการ
ย1ายตAางตําบล จึงต1องรับฟEงความคิดเห็นของประชาชนให1เปTนท่ีเรียบร1อย เพ่ือปUองกันปEญหา 
ความขัดแย1งระหวAางประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผลกระทบจากการกAอสร1างอาคารท่ีวAาการอําเภอ
ดังกลAาว จึงขอความรAวมมือให1นําเรื่องการย1ายท่ีวAาการอําเภอเมืองเชียงราย จากท่ีเดิมไปอยูAท่ี
แหAงใหมAนําเข1าท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ -สอบถามสมาชิกสภาฯ วAามีทAานใดจะสอบถามหรือไมA  หากไมAมีจะขอมติท่ีประชุม 
เลขานุการสภาฯ -มติท่ีประชุม  -เห็นชอบ  10 เสียง 
   -ไมAเห็นชอบ ไมAมี 
   -งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
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 3.11 ขอมอบครุภัณฑ%สํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 
ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -อ1างถึง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหAงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ�เพ่ือ

สนับสนุนให1องค�กรปกครองสAวนท1องถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท1องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 ตามข1อ 7(4) โดยกรณีท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท่ีมีความจําเปTนต1องใช1จAายเพ่ือซ้ือครุภัณฑ�ท่ีเก่ียวข1องโดยตรง ครุภัณฑ�นั้นจะต1องมีราคาไมAเกิน 
20,000 บาทตAอหนAวย โดยการจัดซ้ือจัดจ1างให1ใช1ระเบียบขององค�กรปกครองสAวนท1องถ่ินโดย
อนุโลม และครุภัณฑ�ท่ีจัดหาให1 ให1อยูAในความดูแลและบํารุงรักษาขององค�กรปกครองสAวน
ท1องถ่ินนั้นๆ  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท1องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย   
ได1จัดซ้ือครุภัณฑ�สํานักงานเพ่ือใช1ในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ดังนี้ 

  1.ตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู1 
  2.เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ�ค ยี่ห1อ Lenovo ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
  3.โต�ะคอมพิวเตอร� ขนาด 1.20 เมตร จํานวน 1 ตัว 
  4.จอรับภาพสําหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร� ชนิดจอขาต้ัง ขนาด 70X70 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
 ในการนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จึงขอมอบครุภัณฑ�รายการดังกลAาวข1างต1นให1เทศบาลตําบล

ปDาอ1อดอนชัย เพ่ือดําเนินการตามระเบียบพัสดุของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตAอไป 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะสอบถาม 
นายจํารัส ทองคํา -ครุภัณฑ�ดังกลAาวเปTนสมบัติของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯจูAจะมามอบให1เทศบาล ถามวAาหาก

สภาเทศบาลฯ ไมAรับมอบ กองทุนฯจะบริหารจัดการเองได1หรือไมA มีปEญหาอะไร หรือมีผลดี 
ผลเสียอยAางไรจึงมอบให1เทศบาลฯ ซ่ึงกองทุนฯมีงบประมาณในการจัดซ้ือ/ซAอมบํารุงอยูAแล1ว 

ปลัดเทศบาล -เปTนดุลยพินิจของสมาชิกสภาฯ วAาจะรับหรือไมAรับ หากรับมาเปTนของเทศบาล คงจะใช1กับกอง 
สาธารณสุขได1 ปEจจุบันก็ใช1ท้ังของกองทุนฯและของเทศบาล  หากจะพูดไปแล1วเทศบาลมี
งบประมาณเยอะกวAากองทุนฯ 

นายจํารัส ทองคํา -ในความเห็นสAวนตัวอยากจะคงไว1เปTนของกองทุนฯ เนื่องจากกองทุนมีงบประมาณในการบริหาร
จัดการอยูAแล1ว 

ประธานสภาฯ -มีความเห็นเชAนเดียวกันกับนายจํารัส ทองคํา 
 -มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
นายกเทศมนตรีฯ -ในสAวนของครุภัณฑ�ท่ีจะมอบให1เทศบาล ท่ีเห็นก็จะมีคอมพิวเตอร�โน1ตบุ�คท่ีจะซAอม ซ่ึงคงจะใช1

งบประมาณไมAมากมาย ในโอกาสตAอไปถ1าเรามอบทรัพย�สินให1กับเทศบาล เงินของกองทุนก็จะ
สามารถรักษาไว1สําหรับดูแลทุกข�สุขของประชาชน ในโอกาสตAอไป หากใช1เงินซAอมเยอะๆ อยาก
ให1ทุกทAานได1นําแนวคิดนี้ไปพิจารณาด1วย 

นายจํารัส ทองคํา -ตามท่ีได1เสนอไปนั้นไมAได1พะวงในเรื่องของงบประมาณ แตAพะวงในเรื่องการบริหารจัดการ
มากกวAา เพราะวAากองทุนก็บริหารของกองทุนไป เทศบาลก็บริหารของเทศบาลไป จะได1แยกกัน
ชัดเจนอยAางน1อยกองทุนฯ มีวัสดุ/อุปกรณ�แคAนี้ สามารถสร1างประโยชน�ให1กับประชาชนเยอะแยะ 
อีกหนAอยซ้ือเพ่ิมเติมก็ได1  เราควรมองในสAวนของการบริหารจัดการ มองในการให1บริการ
ประชาชนมากกวAา จริงๆแล1วการซAอมบํารุง คงจะใช1งบประมาณไมAเยอะ ไมAใชAประเด็น 

เลขานุการสภาฯ -สอบถามวAาในการจัดซ้ือได1จัดซ้ือเพ่ือวัตถุประสงค�อะไร ซ้ือด1วยความจําเปTนหรือวAาซ้ือเพ่ือท่ีจะ
มอบให1เทศบาล กAอนจะซ้ือทําไมกองทุนไมAคิดวAาซ้ือมาเพ่ืออะไร ไมAใชAซ้ือเพ่ือท่ีจะมอบให1กับ 
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เทศบาล หากจะใช1กับกองทุน กองทุนก็บริหารไป หากมอบให1เทศบาลก็ไมAเข1าใจวAาหากมีความ
จําเปTนต1องใช1ก็ซ้ือ หากไมAมีความจําเปTนต1องใช1ก็ไมAซ้ือ เพราะวAาเทศบาลมีอุปกรณ�มากมายเกิน
กวAาความจําเปTนด1วยซํ้า 

 
 3.12 ขอความเห็นชอบในย�ายสํานักทะเบียนจากท่ีว1าการอําเภอเมืองเชียงรายมาท่ีสํานักงาน

เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายเพ็ชร อูGเมืองคํา ชี้แจงรายละเอียด 
นายเพ็ชร อูGเมืองคํา -สืบเนื่องจากท่ีวAาการอําเภอเมืองเชียงรายจะย1ายไปอยูAศูนย�ราชการบ1านฝE�งหม่ิน   จึงได1นําเรียน

กับนายกเทศมนตรีฯ วAาเกรงจะมีปEญหากับประชาชนผู1ไปใช1บริการ ซ่ึงมีระยะทางไกลออกไป
ประมาณ 20 กิโลเมตร จึงมีความเห็นสAวนตัววAาขอแยกสํานักงานทะเบียนออกมาโดยใช1
งบประมาณของเทศบาล  งบประมาณท่ีใช1แยกเปTน 2 สAวน คือ  

1.งบประมาณจAายขาดครั้งแรกท่ีจะติดต้ังระบบทะเบียนราษฎร การแจ1งเกิด แจ1งตาย 
แจ1งย1ายท่ีอยูA งบประมาณ 1,135,740 บาท(หนึ่งล1านหนึ่งแสนสามหม่ืนห1าพันเจ็ดร1อยสี่สิบบาท
ถ1วน)  เปTนราคาประมาณการของบริษัทคอนโทรล ดาต1า(ประเทศไทย) จํากัด  เปTนบริษัท
สัมปทานรายเดียวของประเทศไทยท่ีได1รับการวAาจ1างของกรมการปกครอง สํานักทะเบียนกลาง 
ราคาท่ีเสนอ ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2557 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได1  

2.รายจAายประจําปK ประกอบด1วย 
 2.1 รายจAายอยูAในระบบ คิดเปTนร1อยละสิบของราคาครั้งแรก ซ่ึงเปTนข1อบังคับ

ของสํานักทะเบียนกลางท่ีเราติดต้ัง 
 2.2 ระบบสื่อสาร  คือ คAาเชAา 4,000 บาท ตAอปK 
 2.3 ระบบโมเด็ม อัตรา 5,000 บาท ตAอเดือน 

สรุป คAาใช1จAายในแตAละปKประมาณ 200,000 บาท  สAวนรายละเอียดอ่ืนๆ ยังคงไมAเจาะลึกลงไป 
จึงขอนําเสนอในเบ้ืองต1น 

ประธานสภาฯ  -ขอให1ชี้แจงเรื่องประโยชน�ท่ีประชาชนจะได1รับ 
นายเพ็ชร อูGเมืองคํา -ระบบท่ีจะย1ายมาเปTนระบบทะเบียนราษฎร การแจ1งเกิด แจ1งตาย ย1ายท่ีอยูA สAวนระบบงานบัตร

ประจําตัวประชาชน ยังย1ายมาไมAได1 มีหนังสือแจ1งมาวAาถ1าเทศบาลพร1อม ก็กระจายให1ไปตาม
ภารกิจ แผนการกระจายอํานาจตAอไป  ประโยชน�เปTนการอํานวยความสะดวกให1กับประชาชน  

นายจํารัส ทองคํา -ถามวAาพร1อมไหม เราพร1อมเม่ือ 4-5 ปKกAอนแล1ว แตAเรื่องงบประมาณไมAพร1อมเทAานั้นเอง  
สอบถามวAาสถิติผู1ใช1บริการ มีมากน1อยอยAางไร 

นายเพ็ชร อูGเมืองคํา -เฉลี่ยวันละ 5 ราย สAวนมากเปTนการแจ1งย1ายท่ีอยูA แก1ไขชื่อตัวชื่อสกุล  สAวนการแจ1งเกิดแทบไมAมี   
เลขานุการสภาฯ -สอบถามระยะเวลาท่ีใช1ในการติดต้ังอุปกรณ�ตAางๆ 
นายเพ็ชร อูGเมืองคํา -โดยปกติ ถ1าหากทําสัญญาจัดซ้ือ-จัดจ1างตามระเบียบพัสดุเรียบร1อยแล1ว บริษัทฯจะประสานกับ

สํานักทะเบียนกลาง ซ่ึงจะมาติดต้ังระบบ ตามสัญญาจะติดต้ังภายใน 60 วัน สามารถใช1งานได1
เลย 

นายจํารัส ทองคํา -จริงๆแล1วในความคิดเห็นสAวนตัวเห็นด1วยในการย1ายระบบทะเบียนราษฎรมาไว1สํานักงาน
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ไมAทราบวAามีกระบวนการอยAางไรในการดําเนินการ ใช1ระยะเวลา
เทAาใด  อีกประเด็นคือ สมมุติวAาถ1าเรามีเงินอาจจะมีเงินสะสม เงินสํารองเงินสะสม หรือเงินอะไร
ก็ตามท่ีเรามีอยูA สามารถใช1ได1หรือไมAอยAางไร 
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ประธานสภาฯ -สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในเขตอําเภอเมืองเชียงรายซ่ึงมีอยูAสิบ
กวAาตําบลมาประกอบ ในการย1ายท่ีวAาการอําเภอเมืองเชียงราย วAาจะเอามติเปTนเอกฉันท�วAา
เห็นชอบเกินก่ึงหนึ่งหรือวAาอยAางไร ไมAใชAวAาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยเห็นชอบ ตําบลอ่ืนไมA
เห็นชอบ ขอให1ปลัดได1ชี้แจงด1วย 

ปลัดเทศบาล -เรื่องการย1ายท่ีวAาการอําเภอเมืองเชียงราย นายอําเภอได1เชิญนายกเทศมนตรีฯ กํานัน และปลัด 
เข1ารAวมประชุมโครงการปJดทองหลังพระ ตําบลปDาอ1อดอนชัย เปTนรอบท่ี 3  รอบ 2 ระหวAาง
เดือนกุมภาพันธ� ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ทางกํานันจะแจ1งในท่ีประชุมวAาจะเอาบ1านหนองหม1อ 
โครงการแผAนดินธรรมแผAนดินทอง  นายอําเภอเมืองเชียงราย ได1แจ1งตAอท่ีประชุมวาระย1ายท่ีวAา
การอําเภอเมืองเชียงรายวAาคงจะไมAมีองค�กรปกครองสAวนท1องถ่ินไหนปฏิเสธ เนื่องจากไมAได1ใช1
งบประมาณของท1องถ่ิน ใช1เงินของกรมการปกครอง ในสAวนของงานทะเบียนก็จะไปพAวงกับการ
ย1ายท่ีวAาการอําเภอฯ ประชาชนก็จะเดินทางไปไกลอีกหนAอย การย1ายมีหลักเกณฑ�  หลักเกณฑ�ท่ี
นายเพ็ชร อูGเมืองคํา ได1ยื่นตามหนังสือกรมการปกครอง สํานักงานทะเบียนกลาง วันท่ี 28 
เมษายน 2552 หลักเกณฑ�เหมือนกับการรับโอนโรงเรียนมาอยูAในความดูแลของเทศบาล ก็ต1อง
สอบถามความสมัครใจ มีคุณสมบัติอะไรบ1าง ถ1าจะย1ายก็ได1 แตAต1องดูวAาเปTนภาระกับเรามากน1อย
ขนาดไหนอะไรตAางๆ เม่ือย1ายมาต1องมีคAาใช1จAาย งบลงทุนครั้งแรกล1านกวAาบาท ครั้งท่ี 2 รายจAาย
ประจํา คAาดูแลรักษาเครื่องร1อยละสิบ และคAาเชAา คAาระบบโมเด็ม ปKหนึ่งประมาณ 50,000 บาท  
นอกจากแจ1งเกิด แจ1งตาย แจ1งย1ายท่ีอยูA มีอีกอันหนึ่งท่ีอํานวยความสะดวกให1กับประชาชนคือ 
งานบ1านเลขท่ีสามารถทําได1 แตAวAาการย1ายระบบถAายบัตรประจําตัวประชาชนคAอนข1างจะยาวไกล
อยูA ยกเว1นวAายกฐานะจากเทศบาลตําบลเปTนเทศบาลเมือง แล1วขอรับโอนงานทะเบียนและบัตร
มาอีกรอบ ในสAวนการใช1เงินสํารองเงินสะสม สตง.ได1ทักท1วงท่ีใช1งบประมาณไปล1านกวAาบาท แจ1ง
มาวAาคราวตAอไปให1ใช1เงินสะสมกAอน ถ1าเงินสะสมหมดคAอยไปใช1เงินสํารองเงินสะสม ไมAอยAางนั้น 
สตง.จะไมAให1อภัย การใช1เงินสะสมคAอนข1างยาก ถ1าไมAจําเปTนไฟไหม1 น้ําทAวม ประชาชนเดือดร1อน
ก็ไมAต1องไปคิดใช1เลย ในมุมมอง ขอสงวนความเห็นวAาควรจะใช1เงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจAายประจําปKเทAานั้น 

ประธานสภาฯ -มีทAานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
นายสมพบ มณีคํา -ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการย1ายงานทะเบียน จริงๆ แล1วเปTนนโยบายขณะหาเสียง ในเรื่องของงาน

ทะเบียนเวลาเดินไปทางไหน พ่ีน1องชาวบ1านก็จะถามวAามาติดตAอท่ีเทศบาลได1หรือยัง จะถูกถาม
อยAางนี้มาโดยตลอด ก็ได1เคยพูดกันมาบ1างแล1ว ในสAวนของงานทะเบียนเปTนผลดีของประชาชน ก็
แล1วแตAทAานสมาชิกสภาฯจะคิดกันอยAางไร ในสAวนตัวก็เปTนการสนองนโยบายด1วยและเปTนการ
แบAงเบาภาระให1กับประชาชนในการเดินทางไปไกล  

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทAานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หากไมAมีจะขอมติ วาระท่ี 3.12 ขอความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย เก่ียวกับการย1ายงานทะเบียนราษฎรจากท่ีวAาการอําเภอ
เมืองเชียงรายมาประจําท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย 

เลขานุการสภาฯ  -มติท่ีประชุม  -เห็นชอบ 10 เสียง 
     -ไมAเห็นชอบ ไมAมี 
     -งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
                                                                                                                  /-22- ระเบียบวาระท่ี 4...
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายกเทศมนตรีฯ  -แจ1งรายละเอียดโครงการตAางๆ  
   โครงการท่ีได1ดําเนินการไป มี 

โครงการกAอสร1างรางระบายน้ํา คสล.พร1อมฝาปJด บ1านริมลาว หมูAท่ี 3 งบประมาณ 76,000 บาท 
อยูAในระหวAางสAงมอบงาน 
โครงการท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร1อยและเบิกจAายเงินเรียบร1อยแล1ว 
โครงการกAอสร1างทAอระบายน้ํา บริเวณหน1าวัดริมลาว หมูAท่ี 3 
โครงการกAอสร1างทAอระบายน้ํา พร1อมบAอพัก บริเวณสี่แยกบ1านริมลาว หมูAท่ี 3 
โครงการวางทAอระบายน้ํา คสล.คูA ขนาด 1.20 เมตร บ1านริมลาว หมูAท่ี 3 
โครงการกAอสร1างรางระบายน้ํา คสล.บ1านประตูล1อ หมูA 21 
โครงการปรับปรุงทAอระบายน้ํา คสล. ข1ามถนนลาดยาง บ1านสันกลาง หมูA 13 
โครงการปรับปรุงทAอระบายน้ํา คสล. พร1อมบAอพักน้ํา บ1านปDาก�อ หมูA 6 
โครงการเสริมทAอ คสล. บ1านสันกลาง หมูA 13 
อยูAในข้ันตอนการพิจารณาในเรื่องของเอกสารท่ีได1นําเรียนไป โครงการจัดซ้ือรถไถฟาร�ม
แทรกเตอร�พร1อมอุปกรณ�ตAอพAวง สAวนท่ีกําลังดําเนินการ 
โครงการปรับปรุงซAอมถนนลาดยาง หมูA 3-16 งบประมาณ 1,400,000 บาท 
โครงการปรับปรุงอาคารกองอํานวยการสนามกีฬากลางตําบลปDาอ1อดอนชัย สAงมอบงานเม่ือ 26 
ก.พ.2558 
โครงการปรับปรุงเมรุ บ1านปุยคํา หมูA 14 เบิกจAายเงินเรียบร1อยแล1ว 
โครงการท่ีดําเนินการไปแล1ว การจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ� มี 2 รายการ คือ 1)จัดซ้ือ
เครื่องเสียงประชาสัมพันธ�ติดรถ หมายเลขทะเบียน กง597 งบประมาณ 49,648 บาท 2)ชุด
เครื่องเสียงสนาม งบประมาณ 48,352 บาท  
โครงการซAอมสร1างถนนสายบ1านรAองขุAน-บ1านสันมะนะ งบประมาณ 2,100,000 บาท มีคAาปรับ 
800,000 บาท 
โครงการท่ีกําลังดําเนินการ กําหนดซ้ือซองสอบราคา วันท่ี 23 กุมภาพันธ� – 10 มีนาคม 2558 
เปJดซองสอบราคา วันท่ี 11  มีนาคม 2558 โครงการซAอมสร1างถนนผิวลาดยางเดิม แบบแคบซีล 
บ1านสันกลาง หมูA 13 ถึงบ1านปDาก�อ หมูA 6 บริเวณวัดสันมะนะ และบริเวณสามแยกบ1านปDาก�อไป
หอพักพยาบาล งบประมาณ 876,000 บาท  โครงการกAอสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ1าน- 
หนองแสล�บ หมูA 7 งบประมาณ 213,000 บาท 
 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเรAงดAวน ประจําปK พ.ศ.2557 เดิมได1ของบประมาณไปซAอมสร1าง
ถนนลาดยาง บ1านรAองขุAน-บ1านสันมะนะ ซ่ึงได1ใช1งบประมาณของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยไป
เรียบร1อยแล1ว  จึงได1เปลี่ยนเปTนถนนสายบ1านริมลาว-ห1วยทราย ชAวงท่ี 2 งบประมาณ 
1,507,000 บาท อยูAระหวAางการรอการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกAอสร1างจากกรมสAงเสริมฯ 
อีกสAวนหนึ่งท่ีอยูAในระหวAางการรอการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกAอสร1างจากกรมสAงเสริมฯ การ
กAอสร1างถนนสายบ1านริมลาว-ห1วยทราย ชAวงท่ี 3 งบประมาณ 1,850,000 บาท และใน
ปKงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการซAอมสร1างถนนผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแคบซีล สายทาง 
ริมลาว-ห1วยทราย งบประมาณ 4,000,000 บาท อยูAในระหวAางการเสนอขอรับการ 
                                                                              /-23- สนับสนุนงบประมาณ… 
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สนับสนุนงบประมาณจากกรมสAงเสริมการปกครองท1องถ่ิน  ในสAวนของการใช1จAายเงินสะสมเพ่ือ
ดําเนินการจัดซ้ือทAอสAงน้ํา บ1านสันทรายยาว หมูA 12 ได1ดําเนินการสAงมอบแล1วเม่ือวันท่ี 20 
กุมภาพันธ� 2558  

นายจินดา สัตนาโค -แจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
1.สภาองค�กรชุมชุนตําบลปDาอ1อดอนชัย มีคณะกรรมการประสานกับสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน
(พช.) เก่ียวกับการจัดเก็บข1อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีอยูAอาศัยและท่ีดินทํากิน ขณะนี้บ1าน    
ห1วยทราย หมูA 16 ได1จัดเก็บข1อมูลเรียบร1อยแล1ว คงจะได1เสนอคณะกรรมการองค�กรชุมชนได1
เบิกจAายคAาจัดเก็บให1กับผู1จัดเก็บ ในข้ันตAอไปจะได1ขอความอนุเคราะห�จากผู1อํานวยการกองชAาง 
ขอเจ1าหน1าท่ีเข1าไปชAวยจับพิกัด GPS เพ่ือท่ีจะลงรายละเอียดแผนท่ีหลักของหมูAบ1านแตAละชุมชน
ตAอไป 
2.ได1รAวมสํารวจผู1ท่ีเข1ารAวมโครงการพลังงานทดแทน มีคุณสมศักด์ิ ดอนชัย และ นายจรัญ ปEญญา
เสน อดีตสมาชิกสภาฯได1เสนอรายชื่อของผู1เข1ารAวมโครงการจํานวน 13 ราย ไปยังกรมพลังงาน
ทดแทน ได1เข1าไปสํารวจสมาชิกจาก หมูAท่ี 14,16,17    
3.เม่ือตอนเท่ียง ได1รับการประสานจากกํานันตําบลปDาอ1อดอนชัย เก่ียวกับนโยบายของจังหวัด ท่ี
มอบหมายทางอําเภอเก่ียวกับการจัดต้ังกลุAมผู1เลี้ยงโคเนื้อ ซ่ึงยังไมAแนAใจในรายละเอียด ขอ
อนุญาตนําเรียนให1ท่ีประชุมได1รับทราบ เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ� 2558 ผู1สนใจได1ไปศึกษาดูงาน
โดยใช1งบประมาณสAวนตัว ในวันนี้ได1รับทราบจากกํานันตําบลปDาอ1อดอนชัยวAาอําเภอได1แจ1ง
เก่ียวกับการจัดต้ังกลุAมโคเนื้อเข1าใจวAาเปTนภาพรวมของตําบล  จึงแจ1งให1ทราบในเบ้ืองต1น สAวน
รายละเอียดคงจะแจ1งในท่ีประชุมประชาคมตําบลตAอไป 

อรุณรัศมี คําภูแก1ว 1.เคยมาติดตAองานท่ีเทศบาลฯ เวลาจะเก1าโมงเช1าแล1ว พนักงานยังมาเซ็นชื่อเวลา 07.50 น. และ
ไปดูสมุดเซ็นต�เวลาจะยังคงไว1เวลา 07.50 น. จริงๆแล1วถ1าจะพูดถึงระบบการทํางานก็ต1องมีบ1าง 
การลา มาสาย ลาปDวย ลากิจ แตAมาสายนAาจะมีไว1 หรือวAาบริเวณท่ีเซ็นชื่อไมAมีนาฬิกาหรือเปลAา 

 2.ดูแลแตAบ1านของคนอ่ืนลืมดูเทศบาล เริ่มจากหลังคารั่ว ก็ปลAอยให1รั่ว ทางเดินหลอดไฟก็จะหลุด
แล1ว  ห1องข1อมูลขAาวสารก็ยังไมAซAอม ห1องน้ําเปTนชักโครกแตAใช1น้ําลาด อAางล1างมือใช1ไมAได1ก็เอาผ1า
ไปผูกไว1  นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ ไปศึกษาดูงานแล1วกลับมาขณะนั้นไฟแรงมาก อยากได1ปUาย
ประชาสัมพันธ� บอร�ดประชาสัมพันธ� แล1วบอกวAาจะทําให1 1 ปUาย บริเวณทางข้ึนบันไดข1างห1อง
ข1อมูลขAาวสาร ปรากฏวAายังเปTนบอร�ดย1ายไปย1ายมาเหมือนอาคารเอนกประสงค�บ1านหมูAท่ี 19 

เลขานุการสภาฯ -อยากฝากผู1ท่ีเก่ียวข1อง เรื่องกิจกรรมตAางๆของเทศบาลฯ บางครั้งกิจกรรมของตําบล สมาชิก
สภาฯยังไมAรู1เรื่องวAาวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ1าง ซ่ึงไมAได1ไปมีสAวนรAวมในตรงนั้น  ฝากด1วยวAาถ1าเปTน
กิจกรรมภาพรวมของตําบล ควรจะแจ1งให1สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได1รับทราบสAวนท่ีจะไปหรือไมA
ไปเปTนอีกเรื่องหนึ่ง 

ประธานสภาฯ -ในสAวนของเลขานุการสภาฯให1นายกเทศมนตรีฯเปTนผู1ตอบคําถาม 
 -ไมAทราบมีสมาชิกสภาฯทAานใดจะสอบถามเก่ียวกับเรื่องในสํานักงานอีก จะให1ปลัดเทศบาลเปTน

ผู1ตอบคําถามในคราวเดียว 
 -ฝากอีกประเด็น เก่ียวกับงานปUองกันฯ มีเจ1าหน1าท่ีบางคนมาแจ1งวAามีเจ1าหน1าท่ีบางคนใช1

รถจักรยานยนต�สAวนกลางไปใช1สAวนตัว ฝากปลัดเทศบาลได1ชAวยดูแล 
 -ขอเชิญปลัดได1ตอบคําถาม 
ปลัดเทศบาลฯ 1.เวลาทํางานเปTนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี วAาด1วยการทํางาน  สAวนตัวแล1วมา 
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ทํางานงานเวลาไหนก็จะลงเวลานั้น แตAวAาถ1าหากมาทํางาน 08.35 หรือ 08.40 น.ก็ต1องขอ
อนุญาตลงเวลา 08.30 น.เพราะวAาเปTนเวลาสุดท1ายของการลงเวลาราชการ มีความคิดอยูAอยAาง
หนึ่งวAาอยากใช1เครื่องลงเวลา แตAวAาระบบของเราติดขัดหลายอยAาง ทAานถามในท่ีประชุมก็
ขอขอบคุณ ในวันพรุAงนี้จะออกหนังสือสั่งการใครมาทํางานเวลาไหนก็ลงเวลานั้น นาฬิกามีอยูA
หน1าห1องกองคลัง แตAวAาสAวนใหญAบอกวAามาเช1า จริงๆแล1วมา แปดโมงกวAาท้ังนั้น ถ1าไมAได1จริงๆ 
ขออนุญาตทAานสมาชิกสภาฯตAอไป คงจะใช1เครื่องตอกเวลา อาจต1องลงทุนเครื่องละ 4-5,000 บาท 

 2.เรื่องซAอมแซมครุภัณฑ�กับห1องน้ํา ได1คุยกับเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ไมAรู1วAาห1องน้ําห1องไหน
ท่ีลาดน้ํา เพราะวAาผู1อํานวยการกองชAาง ได1ขออนุมัติและจัดซ้ือไปแล1วคิดวAาซAอมแล1ว แตAวAา
หลังคารั่วไว1วAาจะซAอมใหญAกAอนเดือนเมษายนนี้ เพราะวAาต1องใช1เงิน จริงๆ แล1วต1องขอบคุณทAาน
นายกเทศมนตรีฯ ไมAเคยปริปาก ผมในฐานะแมAบ1านของเทศบาล จริงๆแล1วอยากให1ประชาชนกิน
อ่ิมนอนอุAนกAอนแคAนั้นเอง แตAวAาเม่ือทAานสมาชิกสภาฯ ได1สอบถามอยAางนี้แล1วคงจะขออนุญาต
เอากลับมาทําให1บ1านของตัวเองให1มีความสุขกAอนก็แล1วกัน อาจต1องใช1งบประมาณตรงนี้มาทํา 
เพราะวAาห1องนายกเทศมนตรีฯก็ไมAได1ไปดูแลเลย จริงๆแล1วอยากทําหลายอยAางให1ทAาน
นายกเทศมนตรีฯเหมือนกับวAามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพ้ืนห1องอะไรตAางๆแตAวAาตอนนี้ซAอม
หลังคากAอน ห1องกองสาธารณสุข มอบให1กองชAางดําเนินการ ในสAวนของอยAางอ่ืนคงจะน1อมรับ 
ในสAวนท่ีทําได1ก็จะดําเนินการ ถ1าทําไมAได1ก็จะรายงานให1กับทAานนายกเทศมนตรีฯทราบและ
พิจารณา  

ประธานสภาฯ -เปTนโอกาสท่ีดี เพราะวAาวันนี้ประชุมสภาฯ ซ่ึงทางสมาชิกสภาฯมีข1อติติงและข1อแนะนํา ซ่ึงวัน
พรุAงนี้ทราบวAาจะมีการประชุมพนักงานฯ จึงขอฝากผAานปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีฯวAาท่ี
ประชุมสภาฯได1ฝากอยAางไรบ1าง จริงๆแล1วเสนอก็คือการตอกบัตรจะแนAนอนท่ีสุด จะได1เห็นเปTน
รายบุคคลวAาใครมาสาย ไมAใชAเหมาเขAง 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ -ขอชี้แจงนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว ท่ีได1สอบถามเรื่องการลงเวลามาทํางานของพนักงานเทศบาล
   ในสAวนของคณะผู1บริหารก็ไมAอยากไปก1าวกAาย ในเรื่องการมาลงเวลาทํางานของพนักงานฯ คง 

ต1องให1ปลัดเทศบาลซ่ึงเปTนผู1บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ1างเทศบาล ในเรื่องนี้ได1
ประชุมกันมาหลายครั้งและได1บอกกลAาวกันแล1วในเรื่องการมาทํางานสาย ก็ได1แจ1งให1มีการแก1ไข 
หากติดธุระให1แจ1งหัวหน1างานทราบ  คงจะมีการเปลี่ยนแปลง หากวAาไมAสมควรทําอยAางนี้ หากวAา
ท่ีประชุมสภาฯ ไมAเห็นสมควร อีกหนAอยคงเหมือนทAานปลัดเทศบาล วAาคงจะมีการตอกบัตร 
ขอขอบคุณท่ีได1กลAาวตักเตือน จะได1นําเข1าในท่ีประชุมพนักงานตAอไป 

นายกเทศมนตรีฯ -กรณีของเลขานุการสภาฯ ในเรื่องการประชาสัมพันธ�กิจกรรมตAางๆ จะรับไปปรับปรุง  โดยปกติ
จะประชาสัมพันธ�ทาง SMS หรือทางไลน�  การทํางานในรูปตําบลบางครั้งการประสานงาน
อาจจะผAานทางกํานันฯบ1างทางนายกเทศมนตรีฯบ1าง บางทีอาจเกิดความผิดพลาด   

 -เรื่องการซAอมแซมอาคารสํานักงาน ใจจริงแล1วอยากปรับปรุงให1ดี แตAวAางานของชาวบ1านสAวน
ใหญAจะเปTนงานเรAงดAวน จึงต1องไปทําให1ชาวบ1านกAอน จะขอรับไว1พิจารณา 

ประธานสภาฯ -เนื่องจากเทศบาลฯเปTนตําบลหน1าดAาน และมีคณะเข1ามาศึกษาดูงานก็หลายครั้ง เกรงวAาจะเปTน
ท่ีนAาอับอาย  สมาชิกสภาฯเล็งเห็นในจุดนี้จึงนําเรียนในท่ีประชุมสภาฯ 

นายยุทธพงศ� ไวยะกา -เม่ือวานไปแจกเบ้ียยังชีพ มีชาวบ1านหลAายลาวแจ1งความประสงค�ขอรับสารเคมีกําจัดมดดํา 
อยากทราบวAาจะชAวยเหลือได1หรือไมA 
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ประธานสภาฯ -ฝากทAานนายกเทศมนตรีฯได1ประสานกับกองสาธารณสุข เก่ียวกับสารเคมีกําจัดมดดําด1วย 
นายจํารัส ทองคํา 1.เรื่องศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ1านปDาไผA นAาจะมีการดูแล จริงๆแล1วศูนย�นAาจะมีการพัฒนา มีการรด

น้ํา มีการปลูกดอกไม1 อยากให1ไปดูแลในสAวนของกองการศึกษา และศูนย�อ่ืนๆ ด1วย ในสAวนของ
การบริหารจัดการ นายกเทศมนตรีฯก็คงจะรับทราบแล1วคงมีการพูดคุยกันในสAวนของทAาน คงจะ
ไมAก1าวลAวงในสAวนของการบริหารจัดการ ในเรื่องของงานบุคคล 

 2.ขยะ มี 2 จุดท่ีมีปEญหาจุดแรกตรงข1ามกับศูนย�พัฒนาอาชีพการเกษตร บริเวณร1านกGวยเต๋ียว
จันทร�สม และใกล1ๆกับปE�มน้ํามันบ1านหนองหม1อ มีประชาชนจากท่ีอ่ืนนําขยะมาท้ิงเปTนจํานวน
มาก ได1พูดคุยกับเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ วAาจะย1ายจุดท้ิงขยะไปอยูAในซอย แล1วทําความ
เข1าใจกับประชาชนใกล1เคียงวAาเราจะย1ายท้ิงขยะเนื่องจากมีปEญหาแบบนี้ และบ1านประตูล1อก็มี
ปEญหาเชAนเดียวกัน 

 3.ท่ีท้ิงขยะบ1านห1วยทราย  ได1ดําเนินการไปถึงไหน อยAางไร ตามท่ีเราได1พูดคุยกันวAาเดือน
พฤศจิกายน เราต1องมีสถานท่ีท้ิงแล1ว  ได1พูดคุยกับประชาชนวAาจริงๆแล1ว ถ1าเรามีสถานท่ีเคย
ถามวAากู1เงินได1ไหม 10-20 ล1าน ในสAวนของการบริหารจัดการขยะซ่ึงประชาชนสAวนใหญAไมA
ขัดข1อง ในการจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จ 

ประธานสภาฯ -เพ่ิมเติมเก่ียวกับขยะ ในกรณีท่ีนายจํารัส ทองคํา ได1นําเรียนไปเก่ียวกับขยะแฝง บ1านประตูล1อ 
หมูA 21 ก็จับผู1มาท้ิงขยะได1เปTนคนตําบลโปDงแพรA และอีกคนตําบลจอมหมอกแก1ว อําเภอแมAลาว 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ -ชี้แจง กรณีท่ีท้ิงขยะบ1านหนองหม1อ เนื่องจากปE�มน้ํามันได1เปลี่ยนสถานท่ีท้ิง ได1เข1าไป
เจรจากับเจ1าของปE�มน้ํามันแล1ว ขอนํามาท้ิงหน1าปE�มเหมือเดิมแตAให1เปTนเวลา ฝาก พ.จ.อ.บุญเอ่ียม 
มูลสวัสด์ิ แจ1งวันเวลาท่ีผู1ประกอบการจะไปขนขยะไปท้ิงและประสานไปยังผู1ประกอบการวAาไป
ขนขยะตรงบริเวณไหน  สAวนบริเวณหน1าศูนย�พัฒนาอาชีพการเกษตรผู1ประกอบการได1เก็บไป
แล1วบางสAวน คงเหลือไมAเยอะ และบ1านประตูล1อยังไมAได1เข1าไปพูดคุย 

นายจินดา สัตนาโค -บ1านห1วยทราย ตามท่ีได1มอบหมายให1คณะกรรมการจัดหาพ้ืนท่ี ได1เปTนหนึ่งในคณะกรรมการ ได1
ดําเนินการพูดคุยกับผู1นําหมูAบ1าน 4-5 หมูAบ1าน ในเปUาหมายท่ีจะดําเนินการ สุดท1ายผู1นําดังกลAาว
ถูกลAาลายเซ็นต� เพ่ือท่ีจะไลAออก เนื่องจากไมAต1องการให1นําขยะเข1าไปในพ้ืนท่ี ตัวของผมเอง นาย
สมาน พรมวิภา และนายไพฑูรย� สุวรรณทา ก็โดนกันท่ัวหน1า 

 -กรณีท่ี 2 อาจารย�ทนง ดอนชัย ได1มีแนวคิดการปลูกพืชไร1ดิน วัตถุประสงค�คือนําขยะยAอยสลาย
ไปผAานกระบวนการทําปุ�ยอินทรีย� เพ่ือเข1าสูAกระบวนการปลูกพืชไร1ดิน กําลังจะไปดูงาน เม่ือวัน
อาทิตย�ท่ีผAานมา เนื่องจากทางกลุAม/คณะท่ีอาจารย�ทนง ดอนชัย เชิญไปพูดคุยกันท่ีเทศบาลนคร
เชียงราย  ประมาณวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร�ท่ีผAานมา จะไปดูงานท่ีอําเภอแมAสาย ได1ประสาน
ประธานสภาฯ ให1แจ1งไปยังนายสมาน พรมวิภา วAาให1เข1ารAวมเดินทางในวันอาทิตย�ด1วย 
กลายเปTนวAาได1ทราบข1อมูลเชิงลึกมาวAา คําวAาปุ�ยอินทรีย�ท่ีจะทํา ทํามาจากขยะ ซ่ึงอาจารย�ทนง 
ดอนชัย จะนํามาทําในท่ีดินของตนเอง หAางจากหมูAบ1าน 50 เมตร กลายเปTนประเด็นจึงยกเลิก
การจะไปดูงานท่ีอําเภอแมAสาย จึงไมAเห็นกระบวนการการปลูกพืชไร1ดินวAาเปTนอยAางไรบ1าง  ไมAใชA
ไมAขับเคลื่อนพอพูดออกไปกลายเปTนประเด็นท้ังหมด 

นายกเทศมนตรีฯ -จริงๆแล1วเรื่องขยะก็ไมAได1นิ่งนอนใจ เคยเจอนายกเทศมนตรีตําบลศิริเวียงชัย บอกวAาใช1เวลา 9 
ปK ถึงจะเปลี่ยนความคิดคนถึงได1ทําประชาคม วันนั้นท่ีอาจารย�ทะนง ดอนชัย มาหามีความหวัง
เกือบร1อยเปอร�เซ็นต�  คิดวAาปEญหาขยะคงจะไปได1ดี แตAพอมาถึงวันอาทิตย� ท่ี 1 กุมภาพันธ� 2558 
นายจินดา สัตนาโค โทรศัพท�มาแจ1งวAาคณะท่ีจะไปดูงานยกเลิก   ในเรื่องนี้คงต1องใช1เวลาอีกนาน 
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 ไมAวAาระบบคัตเตอร�หรือวAาอะไรยิ่งไปกันใหญA เราต1องบริหารจัดการด1วยตัวเราเอง ไมAวAาจะเปTน
ในเรื่องของการซ้ือท่ีดิน ต1องทําความเข1าใจและขอประชาคมประชาชนให1ได1วAา ถ1าเราเอาขยะไป
ลงต1องเข1าใจในขบวนการบริหารจัดการ อยากให1พวกเราได1ชAวยกัน 

นายสมพบ มณีคํา 1.สอบถามระยะเวลาท่ีผู1ประกอบการมาดําเนินขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปTนอันตรายตAอ
สุขภาพ  ไมAทราบวAากองสาธารณสุขได1ประชาสัมพันธ�ไปยังผู1ประกอบการทราบหรือยังในการจด
ทะเบียนประกอบกิจการท่ีเปTนอันตรายตAอสุขภาพ 

 2.กรณีประชาชนจะทําการรื้อถอนบ1านและขนย1ายข1ามจังหวัดอยากทราบวAามีข้ันตอนดําเนินการ
อยAางไรบ1าง 

ปลัดเทศบาล -การขออนุญาตจําหนAายสินค1า และท่ีเปTนอันตราย อยูAในเทศบัญญัติของเทศบาล เม่ือกAอนไมAมี
ปEญหา แตAเทAาท่ีดูคือพอมายื่นแล1ว เจ1าหน1าท่ีออกไปตรวจสถานท่ี ใช1เวลาประมาณ 1 อาทิตย�
เปTนอยAางมาก ก็ได1ผAานเรื่องมาจากกองสาธารณสุข ผAานปลัดเทศบาลไปหานายกเทศมนตรี คิด
วAาจะแจ1งในท่ีประชุมประชาคมวAาผู1จําหนAายแก�ส ปE�มหลอด ให1มาขออนุญาตกับเทศบาลด1วย 
เพราะวAาถูกจับมาแล1ว เพราะฉะนั้นฝากกับทุกทAานไปแจ1งให1ประชาชนทราบด1วย 

 -การขนย1ายไม1 ดAานแรกการรื้อบ1าน การเคลื่อนย1ายบ1านต1องมาขออนุญาตกับกองชAาง กรณีการ
เคลื่อนย1ายไม1สักไปตAางอําเภอต1องขออนุญาตกับปDาไม1  ถ1าเปTนไม1เบญจพรรณหรือไมAมีไม1หวง
ห1ามตามท่ีกฎหมายกําหนดสามารถขนย1ายได1เลย แตAเพ่ือความปลอดภัยให1ไปขออนุญาตกับปDา
ไม1กAอน 

นายกเทศมนตรีฯ -เพ่ิมเติมในสAวนของการจําหนAายแก�สหุงต1ม กิจการท่ีเปTนอันตรายตAอสุขภาพ ความจริงแล1วใน
เรื่องของแก�ส ยังไงผู1ประกอบการต1องรู1วAากฎหมายให1ทําอยAางไรบ1าง  ได1แจ1งกําชับให1กอง
สาธารณสุข กรณีเรAงดAวนให1เสนอเซ็นต�เปTนกรณีพิเศษ และให1ทําหนังสือไปยังผู1ใหญAบ1านเพ่ือ
ประชาสัมพันธ�ให1ผู1ประกอบกิจการท่ีเปTนอันตรายตAอสุขภาพท่ียังไมAได1ขออนุญาตจดทะเบียนฯ 
ให1รีบมาดําเนินการขออนุญาตโดยเรAงดAวน  

 -ศูนย�เด็กเล็ก ได1วางแผนในเรื่องถนน การบริหารจัดการภายในศูนย�ฯ เริ่มต้ังแตAปากทางเข1า มี
เสาไฟฟUาเกะกะถนน ได1ดําเนินการขออนุญาตไปยังไฟฟUาอําเภอแมAลาวและเจ1าหน1าท่ีมาตรวจ
เรียบร1อยแล1ว ในสAวนท่ีจะพัฒนาตรงนี้ คือจะวางทAอต้ังแตAมุมถนนด1านนอกเข1าไปถึงศูนย�ฯ ยัง
ติดขัดในเรื่องงบประมาณ ในชAวงนี้ก็ให1เจ1าหน1าผู1เก่ียวข1องได1ไปดูความเรียบร1อย ขอรับไว1
พิจารณา 

ประธานสภาฯ -ใช1เวลาพอสมควร กAอนท่ีจะปJดประชุม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ คณะผู1บริหาร เจ1าหน1าท่ีผู1มีสAวน
เก่ียวข1องกับงานปUองกันฯ เข1ารAวมกิจกรรมสวนสนามของสมาชิก อปพร. ในวันท่ี 22 มีนาคม 
2558  เนื่องในวันคล1ายวันสถาปนาวันอาสาสมัครปUองกันภัยฝDายพลเรือน หรือวัน อปพร. 

 -ขAาวดAวนจากศูนย�จราจร วAาต้ังแตAวันท่ี 1 มีนาคม  ถึง 19 เมษายน 2558 ทางตํารวจจะมีการ
ตรวจจับสําหรับผู1ขับข่ีรถจักรยานยนต� รถยนต� ถ1าหากด่ืมสุรา ไมAมีการปรับ จําคุกสถานเดียว   
ผู1วAาราชการจังหวัดขออนุมัติจากศาล สั่งศาลแล1ว ฝากเตือนลูกหลานด1วย 

  -ขอบคุณผู1เข1ารAวมประชุมทุกทAาน 

เลิกประชุมเวลา 18.10 น. 
 
 
 

คนึงนิตย�  พรมมินทร� 
(นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย 
ผู1บันทึกประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  ได1ตรวจรายงานการประชุมแล1วเห็นวAาครบถ1วน
ถูกต1อง 
 
 
            
          (นายยุทธพงศ�  ไวยะกา) 
              ประธานกรรมการ 
 
 

   
          (นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู)  

                กรรมการ  
 
 

              
         (นายไพฑูรย�  สุวรรณทา) 
        เลขานุการคณะกรรมการ  
 
 
                       ลงนามแล�ว 
 
           
               (นายชิราวุฒิ  นันต�ะรตัน�)   
                            ประธานสภาเทศบาล



 

 

 

 
  

 
 
 
  
 

 
  

         
  

 



 

 

 


